



กระทรวงการต่างประเทศ

รายงานงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

(ผ่านการตรวจสอบรับรองโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว)



รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
กระทรวงการต่างประเทศ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
กระทรวงการต่างประเทศ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567



รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของกระทรวงการต่างประเทศ (หน่วยงาน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นของเรื่องทีกล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกระทรวงการต่างประเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีต่อรายงานการเงินของกระทรวงการต่างประเทศ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 (ปี พ.ศ. 2566) โดยแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 20 มีนาคม 2567 จากการตรวจสอบรายงานการเงินของกระทรวงการต่างประเทศ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 (ปี พ.ศ. 2567) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพบว่า มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงในรายงานปีก่อนยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้ รายการในรายงานการเงินปี พ.ศ. 2567 ที่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงส่วนใหญ่เป็นรายการเดียวกันกับรายการที่แสดงข้อมูลขัดต่อข้อเท็จจริงในรายงานการเงินปี พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงรายการต่าง ๆ ที่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงให้ถูกต้องตามที่ควร รายการดังกล่าวจะแสดงด้วยจำนวนเงินที่แตกต่างจากที่แสดงอยู่อย่างมีสาระสำคัญ อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องนำมาปรับปรุงรายการดังกล่าว (ทั้งในรายงานการเงินปี พ.ศ. 2567 และข้อมูลเปรียบเทียบปี พ.ศ. 2566) ให้ถูกต้องได้ เนื่องจากหน่วยงานไม่มีข้อมูลเพียงพอเพื่อใช้ในการปรับปรุงรายการที่แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญมีรายละเอียดสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุ 8

ปี พ.ศ. 2566 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ แสดงยอดคงเหลือ จำนวน 1,822.83 ล้านบาท ในจำนวนนี้มียอดคงเหลือของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - หน่วยงานในต่างประเทศ (สุทธิ) จำนวน 794.19 ล้านบาท ประกอบด้วยราคาทุน จำนวน 1,088.64 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาสะสม จำนวน 294.45 ล้านบาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานยังคงไม่สามารถบันทึกบัญชีรับรู้ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาประจำปี และค่าเสื่อมราคาสะสม ของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - หน่วยงานในต่างประเทศ จำนวน 65 แห่ง รายละเอียดตามหมายเหตุ

12/2/67

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



ประกอบงบการเงิน หมายเหตุ 24 ที่ราชพัสดุและทรัพย์สินนอกราชอาณาจักรฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 เนื่องจากยังอยู่ระหว่างรอข้อมูลมูลค่าของที่ดินจากรมธนารักษ์ จึงยังไม่สามารถแยกได้ว่ามูลค่าราคาทุนของที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว เป็นมูลค่าของที่ดินจำนวนเท่าใด คงเหลือเป็นมูลค่าของอาคารและสิ่งปลูกสร้างจำนวนเท่าใดที่หน่วยงานจะต้องบันทึกบัญชีรับรู้เป็นราคาทุน และนำไปใช้ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปีของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - หน่วยงานในต่างประเทศ ทำให้หน่วยงานไม่สามารถคำนวณและบันทึกบัญชีรับรู้ค่าเสื่อมราคาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ส่งผลให้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - หน่วยงานในต่างประเทศ) ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (บัญชีค่าเสื่อมราคาของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - หน่วยงานในต่างประเทศ) ในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ยังคงแสดงมูลค่าต่ำกว่าที่ควรอย่างมีสาระสำคัญ ด้วยเหตุผลเดียวกันกับปีก่อน

ปี พ.ศ. 2567 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ แสดงยอดคงเหลือ จำนวน 1,696.66 ล้านบาท ในจำนวนนี้มียอดคงเหลือของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - หน่วยงานในต่างประเทศ (สุทธิ) จำนวน 794.19 ล้านบาท ประกอบด้วยราคาทุน จำนวน 1,088.64 ล้านบาท และค่าเสื่อมสะสม จำนวน 294.45 ล้านบาท จากการตรวจสอบปี พ.ศ. 2567 พบว่า มีข้อผิดพลาดในลักษณะเช่นเดียวกับปี พ.ศ. 2566 กล่าวคือ หน่วยงานยังคงไม่สามารถบันทึกบัญชีรับรู้ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาประจำปี และค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - หน่วยงานในต่างประเทศ ด้วยเหตุผลเดียวกันกับปีก่อน

จากการสุ่มตรวจสอบระหว่างปี พ.ศ 2567 พบว่า

1) บัญชีครุภัณฑ์ - หน่วยงานในต่างประเทศ - สุทธิ จำนวน 1,252.60 ล้านบาท จากการตรวจสอบพบว่า หน่วยงานบันทึกบัญชีครุภัณฑ์ของหน่วยงานในต่างประเทศโดยใช้ยอดรวมจำนวนเงินของรายงานมูลค่าครุภัณฑ์รวมตามหน่วยงาน ครุภัณฑ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 - 2567 ในจำนวนดังกล่าวได้รวมสินทรัพย์ที่ใช้ในการทดสอบระบบทะเบียนทรัพย์สินออนไลน์ไว้ด้วย ประกอบด้วยราคาทุน จำนวน 31.78 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาสะสม จำนวน 7.76 ล้านบาท นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้รับผิดชอบระบบทะเบียนทรัพย์สินออนไลน์ไม่ได้ทำการปิดระบบ จึงทำให้สามารถบันทึกและแก้ไขข้อมูลย้อนหลังได้ มีผลทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าครุภัณฑ์ - หน่วยงานในต่างประเทศมียอดคงเหลือที่ถูกต้องจำนวนเท่าใด

2) หน่วยงานมีการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ตามบันทึกข้อความ ที่ 0205.2/5068/2566 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 และบันทึกข้อความ ที่ 0205.2/5110/2566 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 จากการสุ่มตรวจสอบการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ พบว่า ในระบบทะเบียนคุมทรัพย์สินออนไลน์ยังปรากฏรายการและมีมูลค่าสุทธิคงเหลือจำนวน 1.00 บาท และสินทรัพย์ดังกล่าวเพียงระบุสถานะว่าจำหน่าย ส่งผลให้ครุภัณฑ์บางรายการมีราคาทุนสูงไป และค่าเสื่อมราคาสะสมบางรายการสูงไป

3) หน่วยงานรับรู้สินทรัพย์เป็นสินทรัพย์รายตัวหรือค่าใช้จ่ายโดยระบุวันที่เอกสารหรือวันที่ผ่านรายการไม่ใช่วันที่คณะกรรมการตรวจรับ ทำให้การรับรู้ค่าเสื่อมราคาไม่ถูกต้องเป็นผลให้ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าความเป็นจริง

ม.ม.บ



2. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุ 22

ปี พ.ศ. 2566 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย จำนวน 308.31 ล้านบาท ในจำนวนนี้มียอดค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ จำนวน 278.66 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ (หน่วยงานภายในประเทศ) จำนวน 95.83 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ - หน่วยงานในต่างประเทศ จำนวน 182.83 ล้านบาท ซึ่งหน่วยงานบันทึกบัญชีรับรู้ค่าเสื่อมราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของครุภัณฑ์ - หน่วยงานในต่างประเทศ จำนวน 182.83 ล้านบาท โดยข้อมูลจากระบบทะเบียนทรัพย์สินออนไลน์ของหน่วยงาน แต่ข้อมูลดังกล่าวมีความผิดพลาด เนื่องจากในการคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปี ระบบทะเบียนทรัพย์สินออนไลน์ จะคำนวณค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ - หน่วยงานในต่างประเทศ โดยคิดระยะเวลาในการใช้ประโยชน์ตลอดทั้งปีทุกรายการ ทำให้ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ที่ได้มาและครุภัณฑ์ที่สิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สูงกว่าที่ควรจะเป็น ส่งผลให้ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (บัญชีครุภัณฑ์ - หน่วยงานในต่างประเทศ) ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 แสดงมูลค่าต่ำกว่าที่ควรอย่างมีสาระสำคัญ และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (บัญชีค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ - หน่วยงานในต่างประเทศ) ในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 แสดงมูลค่าสูงกว่าที่ควรอย่างมีสาระสำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากหน่วยงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำรายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของหน่วยงานในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่มีข้อกำหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะเลิกหน่วยงานหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

Handwritten signature



ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่ารายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของหน่วยงาน

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปรูปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปรูปรูปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของหน่วยงานในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้หน่วยงาน ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

หิวงง



- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางปรานี ช่วยเกิด)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินที่ 15

(นางพิมพ์ใจ อยู่ทรัพย์)

ผู้อำนวยการกลุ่ม

กระทรวงการต่างประเทศ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2567	2566
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	5,074,992,651.20	4,946,743,819.04
เงินจ่ายให้หน่วยงานในต่างประเทศ	5	24,553,188,862.34	26,240,258,209.58
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6	622,235,522.07	463,600,630.98
วัสดุคงเหลือ	7	85,182,584.82	83,457,194.76
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		30,335,599,620.43	31,734,059,854.36
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	8	1,696,662,256.81	1,822,827,821.14
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	9	81,825,804.47	11,282,039.84
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,778,488,061.28	1,834,109,860.98
รวมสินทรัพย์		32,114,087,681.71	33,568,169,715.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นางอัญญาพร เลิศพงศาภรณ์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลัง

(นางต้องฤดี มากบุญ)
รองปลัดกระทรวงฯ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2567	2566
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้า		42,330,690.00	18,838,822.72
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	10	24,646,501,995.98	26,316,884,986.10
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	11	689,280,549.63	480,785,856.69
เงินทศรองราชการรับจากคลังระยะสั้น		10,000,000.00	10,000,000.00
เงินรับฝากระยะสั้น	12	341,792,355.08	337,152,674.03
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>25,729,905,590.69</u>	<u>27,163,662,339.54</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว		1,273.24	142,684.77
เงินทศรองราชการรับจากคลังระยะยาว		20,000,000.00	20,000,000.00
ประมาณการหนี้สินระยะยาว	13	111,846,540.00	111,846,540.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>131,847,813.24</u>	<u>131,989,224.77</u>
รวมหนี้สิน		<u>25,861,753,403.93</u>	<u>27,295,651,564.31</u>
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
ทุน		1,215,254,011.70	1,215,254,011.70
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม		5,037,080,266.08	5,057,264,139.33
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		<u>6,252,334,277.78</u>	<u>6,272,518,151.03</u>
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		<u>32,114,087,681.71</u>	<u>33,568,169,715.34</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นางอัญญาพร เลิศพงศาภรณ์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลัง

(นางต๋องฤดี มากบุญ)
รองปลัดกระทรวงฯ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

หน้า 6

กระทรวงการต่างประเทศ
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

		(หน่วย : บาท)	
	หมายเหตุ	2567	2566
รายได้			
รายได้จากงบประมาณ	16	10,340,351,204.03	9,254,655,329.31
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	17	3,327,491,285.61	3,649,987,328.87
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		141,411.53	162,494.65
รวมรายได้		13,667,983,901.17	12,904,805,152.83
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	18	964,249,992.84	948,133,182.02
ค่าบำเหน็จบำนาญ	19	549,119,605.10	527,675,998.52
ค่าตอบแทน		8,023,948.76	9,437,250.50
ค่าใช้สอย	20	10,461,582,564.75	10,197,962,237.38
ค่าวัสดุ		34,976,800.79	40,331,396.81
ค่าสาธารณูปโภค	21	126,683,915.02	133,568,840.87
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	22	286,383,335.61	308,314,180.56
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	23	1,003,240,263.78	783,554,254.28
ค่าใช้จ่ายอื่น	24	717,671,438.71	361,172,020.13
รวมค่าใช้จ่าย		14,151,931,865.36	13,310,149,361.07
รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		(483,947,964.19)	(405,344,208.24)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้



(นางอัญญาพร เลิศพงศาภรณ์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลัง



(นางต๋องฤดี มากบุญ)
รองปลัดกระทรวงฯ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

หน้า 6

กระทรวงการต่างประเทศ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

หมายเหตุ	ทุน	รายได้สูง/(ต่ำ) กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	(หน่วย : บาท) รวม สินทรัพย์สุทธิ/ ส่วนทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 - ตามที่รายงานไว้เดิม	1,215,254,011.70	5,358,035,673.83	6,573,289,685.53
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน	-	(794,960,636.62)	(794,960,636.62)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 - หลังการปรับปรุง	1,215,254,011.70	4,563,075,037.21	5,778,329,048.91
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2566			
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	-	899,533,310.36	899,533,310.36
รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	-	(405,344,208.24)	(405,344,208.24)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1,215,254,011.70	5,057,264,139.33	6,272,518,151.03

หมายเหตุ	ทุน	รายได้สูง/(ต่ำ) กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	(หน่วย : บาท) รวม สินทรัพย์สุทธิ/ ส่วนทุน	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 - ตามที่รายงานไว้เดิม	1,215,254,011.70	5,057,264,139.33	6,272,518,151.03	
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน	-	(265,676,200.00)	(265,676,200.00)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 - หลังการปรับปรุง	1,215,254,011.70	4,791,587,939.33	6,006,841,951.03	
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2567				
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	15	-	729,440,290.94	729,440,290.94
รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	-	(483,947,964.19)	(483,947,964.19)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	1,215,254,011.70	5,037,080,266.08	6,252,334,277.78	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นางอัญญาพร เลิศพงศาภรณ์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลัง

(นางตองฤดี มากบุญ)
รองปลัดกระทรวงฯ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

พิมพ์

กระทรวงการต่างประเทศ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

กระทรวงการต่างประเทศเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนนโยบายการต่างประเทศ รักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ สถานะและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรีทั้งทางด้านเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง ศักยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจและพัฒนาทางสังคมตลอดจนนำโอกาสจากกระแสโลกาภิวัตน์มาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย

กระทรวงการต่างประเทศมีสถานที่ตั้ง เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงประกอบด้วยหน่วยงานระดับกรม 12 แห่ง สำนักงานปลัดกระทรวง 1 แห่ง สำนักงานรัฐมนตรี 1 แห่ง และหน่วยงานที่อยู่ในต่างประเทศ ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวร สถานกงสุลใหญ่ สำนักงานและสำนักงานส่วนแยก รวมทั้งสิ้น 98 แห่ง โดยสำนักงานปลัดกระทรวงทำหน้าที่บริหารจัดการเงินงบประมาณจากรัฐบาลและรับผิดชอบการจัดทำรายงานการเงิน โดยมีสำนักบริหารการคลังภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทำหน้าที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายเพียงแห่งเดียว พร้อมทั้งบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินในภาพรวมระดับกระทรวง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลรายงานการเงินของหน่วยงานย่อยในต่างประเทศ จำนวน 5 แห่ง จากทั้งหมด 98 แห่ง ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งสิ้น 8,809,819,100.00 บาท ประกอบด้วย งบบุคลากร 2,908,889,400.00 บาท งบลงทุน 133,778,900.00 บาท งบดำเนินงาน 2,544,621,800.00 บาท งบเงินอุดหนุน 1,712,601,200.00 บาท และงบรายจ่ายอื่น 1,509,927,800.00 บาท โอนให้หน่วยงานอื่นเบิกแทน 128,499,099.70 บาท และรับโอนเงินจัดสรร 152,085,244.42 บาท ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร 111,798,544.42 บาท และงบดำเนินงาน 40,286,700.00 บาท หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 สุทธิรวม 8,833,405,244.72 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 7,755,315,031.00 บาท)

นอกจากนี้ หน่วยงานยังมีเงินนอกงบประมาณที่เป็นรายได้ค่าธรรมเนียมการกงสุลและรายได้ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันส่วนที่กระทรวงการคลังอนุญาตให้หน่วยงานเก็บไว้ใช้จ่าย โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งอยู่ในรูปของเงินฝากคลังยกมาต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นเงิน 4,281,457,148.64 บาท

ทั้งนี้ เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานมีไว้เพื่อใช้จ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง และแผนงานบุคลากรภาครัฐ

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำรายงานการเงิน

รายงานการเงินของกระทรวงการต่างประเทศฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 รายการที่ปรากฏในรายงานการเงินฉบับนี้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้ ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ โดยใช้รูปแบบการนำเสนอรายการในรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2566) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 559 ลงวันที่ 25 กันยายน 2566

น.ส.บ

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำรายงานการเงิน (ต่อ)

รายงานการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลทางการเงินที่เกิดขึ้นของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อใช้ในการบริหาร โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเป็นหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณโดยตรงจากรัฐบาล จึงมีหน้าที่จัดทำและเสนอรายงานการเงินภาพรวมในระดับกระทรวง ซึ่งจะรวมรายการทางบัญชีทั้งที่เป็นเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ

หมายเหตุ 3 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 แนวทางการบันทึกบัญชี

หน่วยงานได้ถือปฏิบัติตามหลักการและนโยบายการบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ แนวปฏิบัติทางบัญชีของส่วนราชการที่มีหน่วยงานในสังกัดในต่างประเทศตามระบบ GFMS (ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/28305 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2550) และการปรับปรุงรายการบัญชีทรัพย์สินของหน่วยงานในต่างประเทศ (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/28684 ลงวันที่ 22 กันยายน 2554 เรื่อง การขอยกเว้นการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMS) ซึ่งกำหนดโดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้

3.1.1 หน่วยงานภายในประเทศ หน่วยงานโดยสำนักงานปลัดกระทรวงเป็นหน่วยรับการจัดสรรเงินงบประมาณโดยตรงเพียงแห่งเดียว ในขณะที่สำนักบริหารการคลังภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงทำหน้าที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายและทำการบันทึกบัญชีด้านสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศทั้งที่อยู่ภายในประเทศและต่างประเทศ ตามหลักการและนโยบายการบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐและผังบัญชีมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีตามปีงบประมาณ คือ วันที่ 1 ตุลาคม ของปีปัจจุบัน ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป

สำหรับการเบิกเงินให้หน่วยงานในต่างประเทศ หน่วยงานจะบันทึกเป็นลักษณะจ่ายขาดทั้งจำนวน ณ วันที่โอนเงินให้หน่วยงานในต่างประเทศ โดยใช้ชื่อบัญชีเฉพาะหรือบัญชีพักเพื่อเป็นการรวมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน ดังนี้

- การเบิกเงินที่มีชิงบลงทุนเพื่อโอนไปให้หน่วยงานในต่างประเทศ หน่วยงานจะใช้ชื่อบัญชีเฉพาะสำหรับการตั้งเบิก คือ บัญชีค่าใช้จ่ายหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งบัญชีนี้จะปิดเป็นค่าใช้จ่ายของแต่ละปีไป

- การเบิกจ่ายงบลงทุนหรือเงินงบอื่นที่ได้รับจัดสรรในลักษณะเดียวกับงบลงทุนเพื่อโอนไปให้หน่วยงานในต่างประเทศ หน่วยงานจะบันทึกไว้ในบัญชีพักสินทรัพย์ตามรหัสงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในมูลค่าตามจำนวนเงินที่ได้โอนให้หน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งเมื่อหน่วยงานในต่างประเทศได้รับเงินจากหน่วยงานแล้ว จะจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามค่าใช้จ่ายจริง พร้อมทั้งบันทึกบัญชีสินทรัพย์และบันทึกควบคุมในระบบทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อหน่วยงานจะปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์เป็นอาคารและสิ่งปลูกสร้างหน่วยงานในต่างประเทศหรือครุภัณฑ์หน่วยงานในต่างประเทศด้วยยอดรวมตามมูลค่าราคาทุนให้ถูกต้องตรงกันกับระบบทะเบียนทรัพย์สินต่อไป

หม่อม

หมายเหตุ 3 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

- เงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานในต่างประเทศ กระทรวงการคลังอนุญาตให้หน่วยงานเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากที่ต่างประเทศและทำบัญชีแยกไว้เป็นรายได้แผ่นดิน ทั้งนี้ เพื่อรอหักกับเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับในงวดต่อไป เมื่อได้เงินแล้วจึงโอนล้างบัญชีเงินรายได้แผ่นดินเข้าบัญชีเงินงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการนำเงินรายได้แผ่นดินส่งคลังของส่วนราชการในต่างประเทศสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2514

- เงินจ่ายให้หน่วยงานในต่างประเทศ เป็นรายการเงินฝากธนาคารในสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งกรมบัญชีกลางให้บันทึกคู่กับการบันทึกบัญชีเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานในต่างประเทศ

3.1.2 หน่วยงานในต่างประเทศ หน่วยงานอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบการบันทึกบัญชีของหน่วยงานในต่างประเทศเป็นระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างอิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.3/23406 ลงวันที่ 18 กันยายน 2550 เรื่อง แนวทางปฏิบัติด้านการเงินและบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ โดยทุกหน่วยงานในต่างประเทศจะจัดส่งรายละเอียดการใช้จ่ายเงินในรูปแบบของงบเดือนให้หน่วยงานเพื่อทราบและตรวจสอบทุกเดือน

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

- เงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์และธนาคัติ หน่วยงานจะรับรู้เงินสดและเงินฝากธนาคารในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ และแสดงรายการดังกล่าวไว้ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน

- เงินทดรองราชการ คือ เงินที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในการดำเนินงานของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ การใช้จ่ายเงินทดรองราชการจะบันทึกควบคุมโดยทะเบียน ยอดบัญชีเงินทดรองราชการจะเป็นยอดคงที่ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ เมื่อหน่วยงานใช้จ่ายเงินทดรองราชการแล้ว จะรวบรวมหลักฐานการจ่ายเพื่อเบิกเงินงบประมาณมาชดใช้เงินทดรองราชการ หน่วยงานจะบันทึกรับรู้เงินทดรองราชการเมื่อได้รับเงินควบคู่ไปกับการบันทึกเงินทดรองราชการรับจากคลัง และให้แสดงรายการเงินทดรองราชการในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน

- รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนเงินที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกับมูลค่าเดิม ซึ่งความแตกต่างในมูลค่าดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญ

- เงินฝากคลัง หมายถึง เงินนอกงบประมาณที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลัง หน่วยงานจะรับรู้เงินฝากคลังในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยแสดงรายการเงินฝากคลังในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน

3.3 ลูกหนี้

ลูกหนี้เงินยืม หมายถึง ลูกหนี้ภายในหน่วยงานกรณีให้ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ยืมเงินไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโดยไม่มีดอกเบีย เช่น ลูกหนี้เงินงบประมาณ ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณแสดงตามมูลค่าที่จะได้รับโดยไม่ตั้งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

3.4 วัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูง และไม่มีลักษณะคงทนถาวร หน่วยงานวัดมูลค่าวัสดุคงเหลือในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน

หมายเหตุ 3 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

3.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

- หน่วยงานแสดงรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
- ที่ดิน แสดงตามราคาทุนเฉพาะที่ดินที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์
- อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน อาคารเพื่อประโยชน์อื่น สิ่งปลูกสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างในต่างประเทศ

- อุปกรณ์

: ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อและใช้งานภายในประเทศ เฉพาะรายการที่มีมูลค่าขั้นต่ำต่อหน่วยหรือต่อชุดตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป ยกเว้นรายการที่ได้มาก่อนปี 2563 รับรู้เป็นอุปกรณ์เมื่อมูลค่าขั้นต่ำตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป

: ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อและใช้งานในต่างประเทศ เฉพาะรายการที่มีมูลค่าขั้นต่ำต่อหน่วยหรือต่อชุดตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป จะแสดงรายการเป็นยอดรวมครุภัณฑ์ - หน่วยงานในต่างประเทศ ตามมูลค่าสุทธิที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมตามระบบทะเบียนทรัพย์สินของหน่วยงาน

- งานระหว่างก่อสร้าง เป็นสินทรัพย์ถาวรที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง แสดงมูลค่าตามราคาทุนที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่มีการคำนวณค่าเสื่อมราคา ซึ่งจะรับรู้และบันทึกเป็นสินทรัพย์เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ

- ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้

อาคารสำนักงาน	15 - 40	ปี
สิ่งปลูกสร้าง	15 - 25	ปี
ครุภัณฑ์สำนักงาน	3 - 12	ปี
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5 - 30	ปี
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5 - 10	ปี
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5 - 10	ปี
ครุภัณฑ์การเกษตร	2 - 10	ปี
ครุภัณฑ์โรงงาน	2 - 10	ปี
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2 - 10	ปี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3 - 5	ปี
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2 - 5	ปี
ครุภัณฑ์ดนตรี	2 - 5	ปี

- ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

หน้า 10

หมายเหตุ 3 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

3.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบงานต่าง ๆ และต้นทุนเว็บไซต์ ทั้งที่ได้มาจากการจัดซื้อ และการจ้างพัฒนาขึ้น โดยหน่วยงานมีสิทธิ์ควบคุมการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น และคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการจากสินทรัพย์นั้นเกินกว่าหนึ่งปี หน่วยงานแสดงรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม

- หน่วยงานรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเฉพาะรายการที่มีมูลค่าขั้นต่ำต่อหน่วยหรือต่อชุดตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป

- ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 2 - 20 ปี

3.7 เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน

หน่วยงานรับรู้จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า นอกจากนี้จะมีเกณฑ์อื่นที่เป็นระบบซึ่งสะท้อนถึงระยะเวลาที่ผู้เช่าได้รับประโยชน์ได้ดีกว่า

3.8 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สิน หมายถึง หนี้สินที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลา หรือจำนวนที่ต้องจ่ายชำระ แต่เป็นภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะต้องจ่ายชำระภาระผูกพันนั้นในอนาคต และสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ เช่น หนี้สินค่าชดเชยความเสียหาย หน่วยงานจะต้องรับรู้ประมาณการหนี้สินด้วยจำนวนประมาณการที่ดีที่สุดของรายการที่จะต้องจ่าย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินเพื่อชำระภาระผูกพันนั้น

3.9 รายได้จากเงินงบประมาณ

รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ดังนี้

(1) กรณีที่เบิกจ่ายเงินเข้าบัญชีของหน่วยงานเพื่อนำไปจ่ายต่อให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินของหน่วยงานรับรู้รายได้จากเงินงบประมาณเมื่อได้ส่งคำขอเบิกเงินกับคลัง

(2) กรณีที่เบิกหักผลส่งหรือเบิกจ่ายตรงจากรัฐบาลให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินของหน่วยงาน โดยหน่วยงานไม่ได้รับตัวเงิน รับรู้รายได้จากเงินงบประมาณเมื่อได้รับอนุมัติคำขอเบิกเงินจากคลัง

3.10 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

รายได้จากการขายสินค้าและบริการจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อหน่วยงานส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อ ซึ่งหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้นั้นไว้เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงาน

3.11 รายได้แผ่นดิน

รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ของรัฐบาลที่หน่วยงานได้รับและจะต้องนำส่งคลัง หน่วยงานรับรู้เงินรายได้แผ่นดินเมื่อได้รับรายได้ และเนื่องจากรายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่หน่วยงานไม่สามารถนำมาใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ ดังนั้น ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน หน่วยงานจะปิดบัญชีรายได้แผ่นดินและบัญชีรายได้แผ่นดินนำส่งคลังไปเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง เพื่อแสดงภาระผูกพันที่หน่วยงานจะต้องนำเงินส่งคลังในงวดบัญชีต่อไป

นางสาว

หมายเหตุ 3 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

3.12 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค เป็นส่วนหนึ่งของรายการโอนตามมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน คือ การโอนทรัพยากรจากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีก หน่วยงานหนึ่งโดยไม่ได้สิ่งตอบแทนที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันเป็นการแลกเปลี่ยน และไม่ใช้รายการทางภาษี

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาคที่มีเงื่อนไขของสินทรัพย์ที่โอนรับรู้เป็นรายได้รอการรับรู้ เมื่อได้รับเงินและทยอยรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ทำตามเงื่อนไขที่กำหนด สำหรับรายได้จากการอุดหนุนและบริจาค ที่ไม่มีเงื่อนไขของสินทรัพย์ที่โอน ไม่ว่าจะมีย่อจำกัดของสินทรัพย์ที่โอนหรือไม่ รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับ สินทรัพย์รับโอนที่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์

3.13 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บันทึกรายการครั้งแรกเป็นสกุลเงินบาท โดยการแปลง จำนวนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และ ณ วันสิ้นงวดการรายงาน แปลงค่ารายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราปิด ส่วนรายการที่ไม่เป็นตัวเงิน ที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกไว้ด้วยราคาทุนเดิมหรือบันทึกไว้ด้วยมูลค่ายุติธรรม หน่วยงานรายงานโดยใช้ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ หรืออัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะที่กำหนดมูลค่ายุติธรรมนั้น

หมายเหตุ 4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย : บาท)	
	2567	2566
เงินสดในมือ		
- เงินสดที่เป็นเงินงบประมาณ	2,584.14	2,209.02
- เงินสดที่เป็นเงินรับฝาก	1,559.12	2,149.63
เงินตรารองราชการ	30,000,000.00	30,000,000.00
เงินฝากสถาบันการเงิน	104,170,026.74	70,620,977.70
เงินฝากไม่มีรายตัว	490,886,429.72	564,661,334.05
เงินฝากคลัง	4,449,932,051.48	4,281,457,148.64
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	<u>5,074,992,651.20</u>	<u>4,946,743,819.04</u>

เงินสดในมือ เป็นเงินสดที่หน่วยงานถือไว้เพื่อใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานปกติ และรวมถึงส่วนที่ หน่วยงานได้รับไว้เพื่อรอนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

เงินตรารองราชการ เป็นเงินตรารองราชการรับจากคลัง จำนวน 30,000,000.00 บาท ดังนี้

- เงินตรารองราชการรับจากคลัง - ระยะยาว จำนวน 20,000,000.00 บาท แสดงรายการ เป็นเงินตรารองราชการรับจากคลัง - เพื่อการดำเนินงาน ประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร จำนวน 19,771,658.32 บาท และลูกหนี้เงินตรารองราชการ จำนวน 228,341.68 บาท

- เงินตรารองราชการรับจากคลัง - ระยะสั้น จำนวน 10,000,000.00 บาท แสดงรายการ เป็นเงินตรารองราชการรับจากคลัง - อื่น สำหรับงบกลางรับเสด็จ ประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร จำนวน 10,000,000.00 บาท

หม่อม

หมายเหตุ 4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ต่อ)

เงินฝากไม่มีรายตัว จำนวน 490,886,429.72 บาท เป็นเงินรับฝากอื่น จำนวน 2,123,093.50 บาท (ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จำนวน 1,814,900.00 บาท และค่าธรรมเนียมทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 308,193.50 บาท) ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง จำนวน 147,496,964.20 บาท เงินบริจาคตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค เพื่อการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 287,842,336.22 บาท และรายได้ แผ่นดินรอนาส่งคลัง จำนวน 53,424,035.80 บาท ประกอบด้วย

บัญชีเงินฝาก

<u>ธนาคาร</u>	<u>สาขา</u>	<u>ประเภท</u>	<u>เลขที่บัญชี</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
กรุงไทย	สามยอด	กระแสรายวัน	002-6-18583-0	1,814,900.00
กรุงไทย	สามยอด	กระแสรายวัน	002-6-18987-9	89,131,800.00
กรุงไทย	สามยอด	กระแสรายวัน	002-6-18973-9	308,193.50
กรุงไทย	สามยอด	ออมทรัพย์	002-0-39509-4	287,842,336.22
กรุงไทย	สามยอด	กระแสรายวัน	002-6-18692-6	-
ออมสิน	กรมการกงสุล	กระแสรายวัน	001001030459	<u>111,789,200.00</u>
				<u>490,886,429.72</u>

เงินฝากคลัง เป็นเงินที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมาย โดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งสามารถเบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการที่กำหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจำกัด ในการใช้จ่าย สำหรับเงินฝากคลัง จำนวน 4,449,932,051.48 บาท เป็นเงินนอกงบประมาณที่มีข้อจำกัด ในการใช้จ่ายเพื่อจ่ายต่อไปให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกฎหมาย อันเป็นที่มาของ เงินฝากคลังนั้น โดยที่หน่วยงานไม่สามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามปกติได้ แต่มีหน้าที่ ถือไว้เพื่อจ่ายตามวัตถุประสงค์ของเงินฝากคลัง ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2567	2566
เงินฝากคลังเพื่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการกงสุล ปี 2558 - 2567	1,558,595,172.14	1,542,180,825.18
เงินฝากคลังเพื่อค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดินและ อาคารสิ่งก่อสร้าง	0.32	63,519,105.31
เงินฝากคลังเพื่อค่าใช้จ่ายในการจัดทำ E-passport	2,889,492,250.02	2,673,747,068.15
เงินฝากคลังเพื่อค่าใช้จ่ายการสอบแข่งขัน	<u>1,844,629.00</u>	<u>2,010,150.00</u>
รวมเงินฝากคลัง	<u>4,449,932,051.48</u>	<u>4,281,457,148.64</u>

หน้า 6

หมายเหตุ 5 เงินจ่ายให้หน่วยงานในต่างประเทศ

เงินจ่ายให้หน่วยงานในต่างประเทศ จำนวน 24,553,188,862.34 บาท เป็นเงินฝากธนาคาร ในต่างประเทศในสกุลเงินต่างประเทศของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ คณะผู้แทนถาวรและ สำนักงานในต่างประเทศ หน่วยงานบันทึกบัญชีคู่กับบัญชีรายได้แผ่นดิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/26030 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรื่อง แนวทางการบันทึกบัญชีรับรายได้แผ่นดินของส่วนราชการ ในต่างประเทศ โดยบัญชีเงินจ่ายให้หน่วยงานในต่างประเทศจะลดลงเมื่อมีการเบิกหักผลส่งกับเงินงบประมาณ หรือมีการโอนเงินรายได้แผ่นดินให้หน่วยงานเพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

	(หน่วย : บาท)	
	2567	2566
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	20,215,596.69	10,743,360.36
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1,850,072.00	1,940,130.00
รายได้ค้างรับ	600,169,853.38	450,917,140.62
รวมลูกหนี้อื่นระยะสั้น	622,235,522.07	463,600,630.98

ลูกหนี้เงินยืม ณ วันสิ้นปี แยกตามกำหนดระยะเวลาส่งหลักฐานการจ่าย และ/หรือเงินเหลือจ่ายที่ยืม ดังนี้

ลูกหนี้เงินยืม ในงบประมาณ	(หน่วย : บาท)			
	ยังไม่เกิน	เกินกำหนด	เกินกำหนด	รวม
	กำหนด ระยะเวลา	ระยะเวลา ไม่เกิน 15 วัน	ระยะเวลา เกินกว่า 15 วัน	
2567	7,733,191.61	4,962,380.08	7,520,025.00	20,215,596.69
2566	6,384,752.24	2,302,718.12	2,055,890.00	10,743,360.36

ลูกหนี้เงินยืม นอกงบประมาณ	(หน่วย : บาท)			
	ยังไม่เกิน	เกินกำหนด	เกินกำหนด	รวม
	กำหนด ระยะเวลา	ระยะเวลา ไม่เกิน 15 วัน	ระยะเวลา เกินกว่า 15 วัน	
2567	919,042.00	808,230.00	122,800.00	1,850,072.00
2566	759,880.00	1,180,250.00	-	1,940,130.00

หมายเหตุ 7 วัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 จำนวน 85,182,584.82 บาท เป็นการนำรายงานวัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากหน่วยงาน จำนวน 28 หน่วยงาน มาบันทึกปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMS

กมลธ

หมายเหตุ 8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

	ยอดคงเหลือ ณ 1 ต.ค. 2566	เพิ่ม ระหว่างปี	ลดระหว่างปี	(หน่วย : บาท) ยอดคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 2567
ราคาทุน				
อาคารสำนักงาน	1,298,691,610.00	88,877,893.44	-	1,387,569,503.44
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	119,210,000.00	-	-	119,210,000.00
สิ่งปลูกสร้าง	1,449,980.00	-	-	1,449,980.00
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - หน่วยงาน ในต่างประเทศ	1,088,643,886.55	-	-	1,088,643,886.55
รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2,507,995,476.55	88,877,893.44	-	2,596,873,369.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	427,782,832.50	4,668,967.24	10,868,771.31	421,583,028.43
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	127,747,558.95	-	6,150,000.00	121,597,558.95
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	44,325,161.10	1,196,780.10	29,425.00	45,492,516.20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	62,104,568.49	664,211.00	963,204.00	61,805,575.49
ครุภัณฑ์การเกษตร	7,500.00	23,112.00	23,112.00	7,500.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	341,770.00	-	-	341,770.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	821,064.50	-	-	821,064.50
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	669,717.00	-	-	669,717.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	464,837,957.92	40,842,344.09	14,358,213.26	491,322,088.75
ครุภัณฑ์การศึกษา	24,931.00	-	-	24,931.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	14,416,534.87	238,116.47	102,205.93	14,552,445.41
ครุภัณฑ์ดนตรี	67,224.65	-	-	67,224.65
ครุภัณฑ์อื่น	3,519,229.67	4,613,412.00	123,478.00	8,009,163.67
ครุภัณฑ์ - หน่วยงานในต่างประเทศ	1,290,158,203.30	10,270,232.94	47,823,974.14	1,252,604,462.10
รวมอุปกรณ์	2,436,824,253.95	62,517,175.84	80,442,383.64	2,418,899,046.15
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4,944,819,730.50	151,395,069.28	80,442,383.64	5,015,772,416.14
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
อาคารสำนักงาน	655,130,830.89	25,383,192.16	-	680,514,023.05
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	119,209,999.00	-	-	119,209,999.00
สิ่งปลูกสร้าง	1,179,740.41	33,008.04	-	1,212,748.45
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - หน่วยงาน ในต่างประเทศ	294,453,712.42	-	-	294,453,712.42
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	1,069,974,282.72	25,416,200.20	-	1,095,390,482.92

หม่อมราชวงศ์

หมายเหตุ 8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

	ยอดคงเหลือ ณ 1 ต.ค. 2566	เพิ่ม ระหว่างปี	ลดระหว่างปี	ยอดคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 2567
ครุภัณฑ์สำนักงาน	367,991,528.09	38,574,778.48	10,860,974.57	395,705,332.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	120,615,597.13	1,932,979.52	6,149,994.00	116,398,582.65
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	36,733,141.47	2,917,531.36	29,424.00	39,621,248.83
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	57,794,444.44	2,295,669.99	962,103.84	59,128,010.59
ครุภัณฑ์การเกษตร	7,499.00	157.86	157.86	7,499.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	341,768.00	-	-	341,768.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	821,061.50	-	-	821,061.50
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	213,061.09	133,943.40	-	347,004.49
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	412,253,586.81	32,178,191.24	13,486,900.26	430,944,877.79
ครุภัณฑ์การศึกษา	24,930.00	-	-	24,930.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	14,326,517.69	116,711.68	102,195.93	14,341,033.44
ครุภัณฑ์ดนตรี	67,215.65	-	-	67,214.65
ครุภัณฑ์อื่น	3,519,174.67	120,252.22	123,477.00	3,515,949.89
ครุภัณฑ์ - หน่วยงานในต่างประเทศ	1,037,308,101.10	172,082,773.75	46,935,712.27	1,162,455,162.58
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์	2,052,017,626.64	250,352,989.50	78,650,939.73	2,223,719,676.41
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	3,121,991,909.36	275,769,189.70	78,650,939.73	3,319,110,159.33
งานระหว่างก่อสร้าง	-	109,019,756.08	109,019,756.08	-
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,822,827,821.14			1,696,662,256.81
ค่าเสื่อมราคา				275,769,189.70

อาคารและสิ่งปลูกสร้างหน่วยงานในต่างประเทศ จำนวน 1,088,643,886.55 บาท เป็นข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินออนไลน์ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2562 และไม่ได้รวมที่ดินพร้อมอาคารของหน่วยงานในต่างประเทศที่ไม่สามารถแยกราคาที่ดินหรืออาคารและสิ่งปลูกสร้างได้ (รายละเอียดตามหมายเหตุ 26) โดยหน่วยงาน ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหน่วยงานในต่างประเทศที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมธนารักษ์แล้ว โดยระบุมูลค่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างในต่างประเทศเป็นเงินสกุลท้องถิ่นได้แล้ว จำนวน 64 แห่ง แต่ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างเป็นเงินบาทได้ เนื่องจากทรัพย์สินที่ได้มาตั้งแต่เริ่มแรกไม่ได้ระบุนิติกรรมเปลี่ยนแปลง วันที่จัดซื้อไว้ ซึ่งอยู่ระหว่างการขอรับข้อมูลจากหน่วยงานในต่างประเทศ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามนัยหนังสือกรมธนารักษ์ ด่วนที่สุด ที่ กค 0304/ว 66 ลงวันที่ 18 กันยายน 2566 เกี่ยวกับการได้มาซึ่งมูลค่าราคาประเมินที่ราชพัสดุนครราชสีมา เพื่อกำหนดแนวทางการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินเป็นเงินบาท เพื่อจัดทำข้อมูลและบันทึกการขายทรัพย์สินลงในระบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน โดยมุ่งหวังให้มีแนวทางการบันทึกมูลค่าทรัพย์สินในส่วนของอาคารและสิ่งปลูกสร้างในต่างประเทศที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลในระบบทะเบียนทรัพย์สินเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสอดคล้องกับข้อเท็จจริง

คณบดี

หมายเหตุ 8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

	ยอดคงเหลือ ณ 1 ต.ค. 2565	เพิ่ม ระหว่างปี	ลดระหว่างปี	(หน่วย : บาท) ยอดคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 2566
ราคาทุน				
อาคารสำนักงาน	1,262,000,000.00	36,691,610.00	-	1,298,691,610.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	119,210,000.00	-	-	119,210,000.00
สิ่งปลูกสร้าง	1,449,980.00	-	-	1,449,980.00
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - หน่วยงาน ในต่างประเทศ	1,088,643,886.55	-	-	1,088,643,886.55
รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2,471,303,866.55	36,691,610.00	-	2,507,995,476.55
ครุภัณฑ์สำนักงาน	418,143,327.14	9,639,505.36	-	427,782,832.50
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	127,747,558.95	-	-	127,747,558.95
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	42,540,751.53	1,784,409.57	-	44,325,161.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	61,150,512.89	954,055.60	-	62,104,568.49
ครุภัณฑ์การเกษตร	7,500.00	-	-	7,500.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	341,770.00	-	-	341,770.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	821,064.50	-	-	821,064.50
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	548,700.00	121,017.00	-	669,717.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	431,819,287.77	33,018,670.15	-	464,837,957.92
ครุภัณฑ์การศึกษา	24,931.00	-	-	24,931.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	14,393,037.67	23,497.20	-	14,416,534.87
ครุภัณฑ์ดนตรี	67,224.65	-	-	67,224.65
ครุภัณฑ์อื่น	3,519,229.67	-	-	3,519,229.67
ครุภัณฑ์ - หน่วยงานในต่างประเทศ	1,769,865,153.75	65,704,905.67	545,411,856.12	1,290,158,203.30
รวมอุปกรณ์	2,870,990,049.52	111,246,060.55	545,411,856.12	2,436,824,253.95
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,342,293,916.07	147,937,670.55	545,411,856.12	4,944,819,730.50
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
อาคารสำนักงาน	632,155,986.99	22,974,843.90	-	655,130,830.89
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	119,209,999.00	-	-	119,209,999.00
สิ่งปลูกสร้าง	1,139,239.93	40,500.48	-	1,179,740.41
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - หน่วยงาน ในต่างประเทศ	294,453,712.42	-	-	294,453,712.42
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	1,046,958,938.34	23,015,344.38	-	1,069,974,282.72

Hand

หมายเหตุ 8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

	ยอดคงเหลือ ณ 1 ต.ค. 2565	เพิ่ม ระหว่างปี	ลดระหว่างปี	(หน่วย : บาท) ยอดคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 2566
ครุภัณฑ์สำนักงาน	308,170,860.50	59,820,667.59	-	367,991,528.09
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	118,682,617.61	1,932,979.52	-	120,615,597.13
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	33,577,284.78	3,155,856.69	-	36,733,141.47
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	54,703,186.27	3,091,258.17	-	57,794,444.44
ครุภัณฑ์การเกษตร	7,499.00	-	-	7,499.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	339,053.10	2,714.90	-	341,768.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	821,061.50	-	-	821,061.50
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	99,408.76	113,652.33	-	213,061.09
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	384,724,793.12	27,528,793.69	-	412,253,586.81
ครุภัณฑ์การศึกษา	24,930.00	-	-	24,930.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	14,143,414.56	183,103.13	-	14,326,517.69
ครุภัณฑ์ดนตรี	67,215.65	-	-	67,215.65
ครุภัณฑ์อื่น	3,519,174.67	-	-	3,519,174.67
ครุภัณฑ์ - หน่วยงานในต่างประเทศ	905,072,357.73	182,827,941.38	50,592,198.01	1,037,308,101.10
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์	1,823,952,857.25	278,656,967.40	50,592,198.01	2,052,017,626.64
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	2,870,911,795.59	301,672,311.78	50,592,198.01	3,121,991,909.36
งานระหว่างก่อสร้าง	1,183,022.00	35,036,672.60	36,219,694.60	-
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	2,472,565,142.48			1,822,827,821.14
ค่าเสื่อมราคา				301,672,311.78

อาคารและสิ่งปลูกสร้างหน่วยงานในต่างประเทศ จำนวน 1,088,643,886.55 บาท ไม่ได้รวมที่ดินพร้อมอาคารของหน่วยงานในต่างประเทศที่ไม่สามารถแยกราคาที่ดินหรืออาคารและสิ่งปลูกสร้างได้ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อแจ้งรายละเอียดให้กรมธนารักษ์ทราบและบันทึกเป็นที่ดินราชพัสดุต่อไป

หมายเหตุ 9 สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

	ยอดคงเหลือ ณ 1 ต.ค. 2566	เพิ่ม ระหว่างปี	ลดระหว่างปี	(หน่วย : บาท) ยอดคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 2567
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	158,891,685.81	81,311,559.00	243,960.00	239,959,284.81
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	147,609,645.97	10,767,783.37	243,949.00	158,133,480.34
รวมสิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	11,282,039.84			81,825,804.47
ค่าตัดจำหน่าย				10,767,783.37

Handwritten signature

หมายเหตุ 9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ)

	ยอดคงเหลือ ณ 1 ต.ค. 2565	เพิ่ม ระหว่างปี	ลดระหว่างปี	(หน่วย : บาท) ยอดคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 2566
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	157,107,323.81	1,784,362.00	-	158,891,685.81
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	140,967,777.19	6,641,868.78	-	147,609,645.97
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	<u>16,139,546.62</u>			<u>11,282,039.84</u>
ค่าตัดจำหน่าย				<u>6,641,868.78</u>

หมายเหตุ 10 รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง

	(หน่วย : บาท) 2567	2566
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง - ในประเทศ	93,313,133.64	76,626,776.52
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง - ต่างประเทศ	<u>24,553,188,862.34</u>	<u>26,240,258,209.58</u>
รวมรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	<u>24,646,501,995.98</u>	<u>26,316,884,986.10</u>

รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง - ในประเทศ จำนวน 93,313,133.64 บาท เป็นเงินฝากคลังเหลือจ่ายปีเก่า จำนวน 39,889,097.84 บาท และรายได้ค่าธรรมเนียมการกงสุลเดือนกันยายน 2567 จำนวน 53,424,035.80 บาท เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง - ต่างประเทศ จำนวน 24,553,188,862.34 บาท เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งกระทรวงการคลังอนุญาตให้หน่วยงานเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากที่ต่างประเทศและทำบัญชีแยกไว้เป็นรายได้แผ่นดินที่ไม่สามารถนำมาใช้จ่ายได้ เว้นแต่ใช้ในการเบิกหักผลส่งกับเงินงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยงานในต่างประเทศจะได้รับในงวดต่อไปเท่านั้น

หมายเหตุ 11 เจ้าหนี้ระยะสั้น

	(หน่วย : บาท) 2567	2566
เจ้าหนี้อื่น	91,729,609.82	32,686,884.37
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	<u>597,550,939.81</u>	<u>448,098,972.32</u>
รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น	<u>689,280,549.63</u>	<u>480,785,856.69</u>

หมบ

หมายเหตุ 12 เงินรับฝากกระยะสั้น

	(หน่วย : บาท)	
	2567	2566
เงินรับฝากอื่น	326,591,686.01	329,448,197.65
เงินประกันผลงาน	-	147,089.00
เงินประกันอื่น	15,200,669.07	7,557,387.38
รวมเงินรับฝากกระยะสั้น	341,792,355.08	337,152,674.03

เงินรับฝากอื่น จำนวน 326,591,686.01 บาท เป็นเงินมัดจำ เงินค้ำประกันสัญญา เงินบริจาค ตามวัตถุประสงค์ เงินช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าธรรมเนียมทดสอบภาษาอังกฤษ และเงินรับฝากอื่น ๆ

หมายเหตุ 13 ประมาณการหนี้สินระยะยาว

	(หน่วย : บาท)	
	2567	2566
บัญชีประมาณการหนี้สินอื่น - ระยะยาว	111,846,540.00	111,846,540.00
รวมประมาณการหนี้สินระยะยาว	111,846,540.00	111,846,540.00

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 หน่วยงานมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องคดีต่อ ศาลปกครองกลาง กรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า หน่วยงานชำระค่าจ้างไม่ครบถ้วน เนื่องจากการตีความ แตกต่างกันในเรื่องอัตราจ้างตามสัญญาจ้างผลิตและให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2 สัญญาเลขที่ 176/2556 ซึ่งศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ 1844/2565 ให้หน่วยงาน ชำระเงินแก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน 111,846,540.00 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี หรืออัตราใหม่ ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในมาตรา 7 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี นับแต่ศาลมีคำพิพากษาเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ซึ่งหน่วยงานได้ยื่น อุทธรณ์คำพิพากษา ต่อศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 และเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 หน่วยงานได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์โต้แย้งคำอุทธรณ์ของบริษัทฯ และศาลปกครองสูงสุดกำหนดให้วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เป็นวันสิ้นสุดแสวงหาข้อเท็จจริง และหน่วยงานมีหนังสือแจ้งต่อพนักงานอัยการว่า ไม่มีข้อเท็จจริงอื่นใดที่ยื่นต่อศาลเพิ่มเติม ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

หมายเหตุ 14 ภาระผูกพัน

- ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน

หน่วยงานในฐานะผู้เช่ามีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดำเนินงาน ที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และ 2566 ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2567	2566
ไม่เกิน 1 ปี	57,866,657.44	48,364,278.41
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	86,570,516.70	84,996,516.30
รวม	144,437,174.14	133,360,794.71

หม่อม

หมายเหตุ 14 ภาระผูกพัน (ต่อ)

- ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 หน่วยงานมีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาจัดงานประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการสร้างธุรกิจในระดับชุมชน และการจ้างเหมาบริการอื่น เป็นจำนวนรวม 107,541,017.51 บาท (ปี 2566 จำนวน 59,583,218.52 บาท)

- ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

		(หน่วย : บาท)
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้	2567	2566
ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	-	88,201,100.00
อุปกรณ์ และอื่น ๆ	-	7,435,600.00
รวม	-	95,636,700.00

ภาระผูกพันข้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง และจัดหาสินทรัพย์

- ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่น ๆ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และ 2566 หน่วยงานมีภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่น ๆ จำแนกตามระยะเวลาของสัญญาได้ดังนี้

		(หน่วย : บาท)
	2567	2566
ไม่เกิน 1 ปี	69,305,906.98	39,322,462.72
รวม	69,305,906.98	39,322,462.72

หมายเหตุ 15 การแก้ไขผิดพลาดของงวดก่อน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงาน บันทึกรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลังต่ำไป จำนวน 729,440,290.94 บาท ผลกระทบของรายการดังกล่าว ทำให้รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลังสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่ำไปด้วยจำนวนที่เท่ากัน หน่วยงานจึงต้องปรับปรุงรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมาต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และปรับปรุงรายการข้อมูลในรายงานรายได้แผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 เพื่อให้รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลังสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตรงตามข้อเท็จจริง

หิมขบ

หมายเหตุ 16 รายได้จากงบประมาณ

	(หน่วย : บาท)	
	2567	2566
รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน		
รายได้จากงบบุคลากร	3,024,281,259.40	2,963,336,722.01
รายได้จากงบดำเนินงาน	2,556,443,483.81	2,457,080,281.08
รายได้จากงบลงทุน	78,371,542.70	150,954,179.46
รายได้จากงบอุดหนุน	1,708,533,944.83	906,352,983.84
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น	1,040,624,985.27	973,051,374.54
รายได้จากงบกลาง	1,776,194,461.80	1,317,543,808.08
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ	(25,834,575.40)	(26,148,321.85)
รวมรายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน - สุทธิ	<u>10,158,615,102.41</u>	<u>8,742,171,027.16</u>
รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ (เงินกันไว้เบิกเหลือมอบปีเบิกจ่ายปีปัจจุบัน)		
รายได้จากงบดำเนินงาน	28,106,121.63	22,071,561.19
รายได้จากงบลงทุน	101,178,361.10	76,025,492.31
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น	52,396,279.89	414,209,217.15
รายได้จากงบกลาง	55,339.00	178,031.50
รวมรายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ	<u>181,736,101.62</u>	<u>512,484,302.15</u>
รวมรายได้จากงบประมาณ	<u>10,340,351,204.03</u>	<u>9,254,655,329.31</u>

หมายเหตุ 17 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

เป็นรายได้จากการให้บริการบุคคลภายนอก ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)	
	2567	2566
รายได้ค่าธรรมเนียมการกงสุล - ในประเทศ	2,178,856,517.59	1,770,254,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการกงสุล - ต่างประเทศ	1,146,060,118.02	1,877,645,468.87
รายได้ค่าธรรมเนียมการสอบ	2,574,650.00	2,087,600.00
รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ	<u>3,327,491,285.61</u>	<u>3,649,987,328.87</u>

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กระทรวงการคลังอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศ หักเงินค่าธรรมเนียมการกงสุลไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการกงสุลทั้งจำนวน แต่ไม่เกิน 1,631,000,000.00 บาท โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าธรรมเนียมการกงสุล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2567 ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการกงสุล พ.ศ. 2562

Hand

หมายเหตุ 18 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

	(หน่วย : บาท)	
	2567	2566
เงินเดือน	749,787,881.48	737,983,059.30
ค่าล่วงเวลา	9,719,570.00	9,140,165.00
เงินประจำตำแหน่ง	1,025,140.66	615,460.00
ค่าจ้าง	75,217,249.41	76,372,416.49
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,639,992.97	15,679,922.82
ค่ารักษาพยาบาล	75,999,959.31	72,891,959.41
เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,391,328.50	2,686,510.75
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	628,890.00	-
เงินชดเชย กบข.	11,849,989.00	11,428,111.23
เงินสมทบ กบข.	17,774,983.55	17,142,167.36
เงินสมทบ กสจ.	430,596.02	497,358.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,241,080.00	2,872,115.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	80,897.00	65,627.00
ค่าเช่าบ้าน	284,200.00	177,200.00
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการธประจำตำแหน่ง	118,993.55	522,529.03
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	59,241.39	58,580.63
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	964,249,992.84	948,133,182.02

หมายเหตุ 19 ค่าบำเหน็จบำนาญ

	(หน่วย : บาท)	
	2567	2566
บำนาญ	389,633,860.16	370,963,846.58
เงินช่วยค่าครองชีพ	25,255,213.96	26,360,825.55
บำเหน็จ	12,587,514.80	8,293,056.00
บำเหน็จตกทอด	9,770,501.22	14,399,568.50
บำเหน็จดำรงชีพ	22,392,385.25	21,611,640.65
ค่ารักษาพยาบาล	86,790,616.36	83,367,652.66
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	323,750.00	264,528.25
บำเหน็จบำนาญอื่น	2,365,763.35	2,414,880.33
รวมค่าบำเหน็จบำนาญ	549,119,605.10	527,675,998.52

Handwritten signature

หมายเหตุ 20 ค่าใช้สอย

	(หน่วย : บาท)	
	2567	2566
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	44,541,243.16	37,721,863.41
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	567,495,438.02	398,850,607.92
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	23,571,332.31	29,764,684.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,548,431,883.88	1,748,394,721.49
ค่าธรรมเนียม	1,319,103.10	2,004,647.70
ค่าจ้างที่ปรึกษา	13,914,540.00	12,306,780.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	206,949,974.61	694,483,416.06
ค่าเช่า	92,124,412.25	94,253,989.94
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	771,608,975.56	733,108,767.03
ค่าประชาสัมพันธ์	31,061,956.68	109,171,913.85
ค่าใช้จ่ายหน่วยงานในต่างประเทศ	7,128,856,247.34	6,208,149,936.86
ค่าใช้สอยอื่น	31,707,457.84	129,750,909.12
รวมค่าใช้สอย	10,461,582,564.75	10,197,962,237.38

หมายเหตุ 21 ค่าสาธารณูปโภค

	(หน่วย : บาท)	
	2567	2566
ค่าไฟฟ้า	56,889,704.92	63,449,113.61
ค่าน้ำประปา	1,255,690.33	1,194,827.35
ค่าโทรศัพท์	3,720,042.84	4,257,357.06
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	64,818,476.93	64,667,542.85
รวมค่าสาธารณูปโภค	126,683,915.02	133,568,840.87

หมายเหตุ 22 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

	(หน่วย : บาท)	
	2567	2566
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	25,416,200.20	23,015,344.38
ครุภัณฑ์	250,199,352.04	278,656,967.40
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	10,767,783.37	6,641,868.78
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	286,383,335.61	308,314,180.56

Handwritten signature or mark.

หมายเหตุ 23 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

		(หน่วย : บาท)
	2567	2566
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กร ไม่หวังผลกำไร	66,115,497.71	27,277,825.96
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กร ระหว่างประเทศ	876,844,766.07	727,216,428.32
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	60,280,000.00	29,060,000.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	<u>1,003,240,263.78</u>	<u>783,554,254.28</u>

หมายเหตุ 24 ค่าใช้จ่ายอื่น

		(หน่วย : บาท)
	2567	2566
กำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์	895,945.37	578,280.74
ค่าใช้จ่ายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ	8,000,000.00	8,000,000.00
พักเบิกเงินอุดหนุน	713,256,260.00	346,323,500.00
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	966,349.19	1,103,323.54
TR - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจาก กรมบัญชีกลาง	(2,944,362,194.29)	(3,122,804,176.51)
TE - ปรับเงินฝากคลัง	<u>2,938,915,078.44</u>	<u>3,127,971,092.36</u>
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	<u>717,671,438.71</u>	<u>361,172,020.13</u>

หมายเหตุ 25 การอนุมัติรายงานการเงิน

รายงานการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกรายงานจากผู้บริหาร เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568

Handwritten signature

หมายเหตุ 26 ที่ราชพัสดุและทรัพย์สินนอกราชการของข้าราชการชั้นพระโยชนนารักษ์แล้ว แต่ไม่สามารถแยกราคาที่ดินหรืออาคารและสิ่งปลูกสร้าง ณ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	ทวีป	สอท./สภญ./คผด. สถานที่ตั้ง	ประเภท	ลำดับแปลง	การใช้ประโยชน์	ที่ตั้ง			เนื้อที่		มูลค่า	ปีที่ ได้มา	กรรมสิทธิ์/ เช่าระยะยาว	เลข ทะเบียน กรม ธนารักษ์	หมายเหตุ	
						เลขที่	ถนน	เมือง	ขนาดที่ดิน	หน่วย วัด						หน่วยวัด(ไร่)
1		สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา	ออสเตรเลีย	1	ที่ทำการ สอท. และ ทำเนียบ ออท. ณ กรุง แคนเบอร์รา	111	Empire Circuit, Yarralumla, Canberra, A.C.T. 2600	Canberra	9,440.80	ตาราง เมตร	5 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา	ปีละ 332 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ใน 20 ปีแรก) หลังจากนั้น จะเสียในอัตราร้อยละ 2 ของ ราคาที่ดินที่แท้จริง	2510	เช่าระยะยาว 99 ปี	รอลเลข ทะเบียนใหม่	ข้อมูล ท.ร.ม. 04 ปี 2565
				2	บ้านพัก อท. ณ กรุง แคนเบอร์รา	15	Mugga Way, Red Hill, A.C.T. 2603		6,399.20	ตาราง เมตร			10,000 ปอนด์ออสเตรเลีย	2497	เช่าระยะยาว 99 ปี	รอลเลข ทะเบียน
2	แอฟริกาใต้	สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์	นิวซีแลนด์	3	ที่ทำการ สภญ. ณ นคร ซิดนีย์	131	Macquarie		523	ตาราง เมตร		2,550,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย	2539	กรรมสิทธิ์	รอลเลข ทะเบียนใหม่	ข้อมูล ท.ร.ม. 03 ปี 2565
				4	บ้านพัก กสญ. ณ นคร ซิดนีย์	43	carrington Avenue Mosman	Sydney	832	ตาราง เมตร			3,750,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย	2537	กรรมสิทธิ์	7-ตป-60
3		สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน	นิวซีแลนด์	5	ที่ทำการ สอท. ณ กรุง เวลลิงตัน	110	Molesworth Street		2,084	ตาราง เมตร		3,000,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์	2537	กรรมสิทธิ์	7-ตป-68	ข้อมูล ท.ร.ม. 03 ปี 2565
				6	ทำเนียบ ออท. ณ กรุง เวลลิงตัน	6	Bristow Place, Karori	Wellington	1,037	ตาราง เมตร			385,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์	2527	กรรมสิทธิ์	7-ตป-114
4		สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก	เช็ก	7	ที่ทำการสถาน เอกอัครราชทูต ณ กรุง ปราก	481/3	Romaina Rollanda	Prague	1,917	ตาราง เมตร		2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ	2536	กรรมสิทธิ์	รอลเลข ทะเบียน	ข้อมูล ท.ร.ม. 03 ปี 2566
				8	ทำเนียบ ออท. ณ กรุง ปราก	7/663	Pod Hradbami	Prague	2,781	ตาราง เมตร			70,000,000 เช็กคอรูนา	2539	กรรมสิทธิ์	7-ตป-104
5	ยุโรป	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน	เดนมาร์ก	9	ที่ทำการ สอท. ณ กรุง โคเปนเฮเกน	18	Norgesmindevej	Copenhagen	2,056.50	ตาราง เมตร		500,000 โครนเดนมาร์ก	2508	กรรมสิทธิ์	7-ตป-106	ข้อมูล ท.ร.ม. 03 ปี 2565
				10	ทำเนียบ ออท. ณ กรุง โคเปนเฮเกน	64	Ryvangs Alle		2,782.10	ตาราง เมตร			529,800 โครนเดนมาร์ก	2506	กรรมสิทธิ์	7-ตป-107
6		สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา	ตุรกี	11	ที่ทำการและทำเนียบ อท. ณ กรุงอังการา	87	Koza Sokak 06700 Gaziosmanpasa	Ankara	822	ตาราง เมตร		3,300,000 ดอลลาร์สหรัฐ	2552	กรรมสิทธิ์	7-ตป-132	ข้อมูล ท.ร.ม. 03 ปี 2565

Handwritten signature

หมายเหตุ 26 ที่ราชพัสดุและทรัพย์สินอภิมหาจักรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมธนารักษ์แล้ว แต่ไม่สามารถยกอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ณ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	ทวีป	สอท./สภญ./คผก.	ประเทศ	ลำดับแปลง	การใช้ประโยชน์	ที่ตั้ง			เนื้อที่		มูลค่า	ปีที่ได้มา	กรรมสิทธิ์/เช่าระยะยาว	เลขทะเบียนกรมธนารักษ์	หมายเหตุ
						เลขที่	ถนน	เมือง	ขนาดที่ดิน	หน่วยวัด					
7	ยุโรป	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก	เนเธอร์แลนด์	12	ที่ทำการ ออท. ณ กรุงเฮก	123	Laan Copes Van Cattenburch	The Hague	แปลงที่ 9770 ขนาด 448 ตารางเมตร (รัฐบาลไทยมีกรรมสิทธิ์ทั้งหมด) -แปลงที่ 2776 ขนาด 23 ตารางเมตร (รัฐบาลไทยมีกรรมสิทธิ์ทั้งหมด) -แปลงที่ 9447+9769 ขนาด 68 ตารางเมตร (รัฐบาลไทยมีกรรมสิทธิ์ 1 ใน 3 ร่วมกับเพื่อนบ้านเลขที่ 125 และ 127) -แปลงที่ 6414 ขนาด 145 ตารางเมตร (รัฐบาลไทยมีกรรมสิทธิ์ 1 ใน 3 ร่วมกับเพื่อนบ้านเลขที่ 125 และ 127)	ตารางเมตร	50,000 กิลเดอร์	2466	กรรมสิทธิ์	รอลเลขทะเบียน	ข้อมูล ท.ร.ม. 03 ปี 2565
				13	ที่ทำการ สอท. ณ กรุงเฮก (เดิม)	1	Buitenrustweg		960	ตารางเมตร	1,000,000 กิลเดอร์	2522	กรรมสิทธิ์	7-ตป-8	ข้อมูล ท.ร.ม. 03 ปี 2566
				14	ทำเนียบ ออท. ณ กรุงเฮก	21	Konijnenlaan Road ,2343 Wassenaar		4,226	ตารางเมตร	4,300,000 กิลเดอร์	2535	กรรมสิทธิ์	7-ตป-101	ข้อมูล ท.ร.ม. 03 ปี 2566

Handwritten signature

หมายเหตุ 26 ที่ราชพัสดุและทรัพย์สินนอกราชอาณาจักรที่ขังทะเบียนเงินกับกรมธนารักษ์แล้ว แต่ไม่สามารถแยกราคาที่ดินหรืออาคารและสิ่งปลูกสร้าง ณ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	ทวีป	สหพ./สภญ./คผอ.	ประเทศ	ลำดับแปลง	การใช้ประโยชน์	ที่ตั้ง			เนื้อที่		ขนาดที่ดิน	หน่วยวัด	หน่วยวัด(ไร่)	มูลค่า		ปีที่ ได้มา	กรรมสิทธิ์/ เช่าระยะยาว	เลข ทะเบียน กรม ธนารักษ์	หมายเหตุ
						เลขที่	ถนน	เมือง	ขนาดที่ดิน	หน่วย วัด				มูลค่าท้องถิ่น	มูลค่า				
8		สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์	เบลเยียม	15	ที่ทำการ สอท. ณ กรุง บรัสเซลส์	876	Chaussee de Waterloo	Brussels	1,472	ตาราง เมตร				4,909,205.10 ยูโร	2550	กรรมสิทธิ์	7-ตป-138	ข้อมูล ท.ร.ม. 03 ปี 2565	
				16	ทำเนียบ ออท. ณ กรุง บรัสเซลส์	460	Avenue de Tervuren		4,050	ตาราง เมตร			14,500,000 ฟรังก์เบลเยียม	2519	กรรมสิทธิ์	7-ตป-126	ข้อมูล ท.ร.ม. 03 ปี 2565		
9		สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส	ฝรั่งเศส	17	ที่ทำการ สอท. ณ กรุง ปารีส	8	Rue Greuze		647.20	ตาราง เมตร				442,500 แฟรงก์	2457	กรรมสิทธิ์	7-ตป-6	ข้อมูล ท.ร.ม. 03 ปี 2566	
				18	ทำเนียบ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส	18	Rue Alberic- Magnard	Paris	931.37	ตาราง เมตร			4,101,000 แฟรงก์	2508	กรรมสิทธิ์	7-ตป-22	ข้อมูล ท.ร.ม. 03 ปี 2566		
10	ยุโรป	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน	เยอรมนี	19	บ้านพัก อท. ณ กรุงปารีส	23	Ter rue des Cottages		372	ตาราง เมตร				1,200,000 ยูโร	2556	กรรมสิทธิ์	7-ตป-129	ข้อมูล ท.ร.ม. 03 ปี 2566	
				20	ที่ทำการ สอท. ณ กรุง เบอร์ลิน	64-66	Lepsiusstraße	Berlin	1,794	ตาราง เมตร			21,500,000 มาร์ก	2535	กรรมสิทธิ์	7-ตป-73	ข้อมูล ท.ร.ม. 03 ปี 2565		
11		สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต	เยอรมนี	21	ทำเนียบ ออท. ณ กรุง เบอร์ลิน	1	Podbielskallee		1,958	ตาราง เมตร				115,000 โรซังมาร์ก	2482	กรรมสิทธิ์	รอเลข ทะเบียน	ข้อมูล ท.ร.ม. 03 ปี 2565	
				22	บ้านพัก กสญ. ณ นคร แฟรงก์เฟิร์ต	9	Pirschweg	Frankfurt	1,197	ตาราง เมตร			2,450,000 ยูโร	2558	กรรมสิทธิ์	7-ตป-133	ข้อมูล ท.ร.ม. 03 ปี 2565		
12		สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน	โปรตุเกส	23	ที่ทำการ สอท. ณ กรุง ลิสบอน	12	Rao de Alcolena		1,461.50	ตาราง เมตร				265,000,000 เอสคูโด	2535	กรรมสิทธิ์	7-ตป-53	ข้อมูล ท.ร.ม. 03 ปี 2565	
				24	ทำเนียบ ออท. ณ กรุง ลิสบอน	8	Rua Sao Francisco Xavier	Lisbon	1,243.35	ตาราง เมตร			46,801,855.40 เอสคูโด	2527	กรรมสิทธิ์	7-ตป-122	ข้อมูล ท.ร.ม. 03 ปี 2565		
13		สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น	สวิตเซอร์แลนด์	25	ที่ทำการ สอท. ณ กรุง เบิร์น	56	Kirchstrasse	Bern	1,744	ตาราง เมตร				3,900,00 ฟรังก์สวิส	2539	กรรมสิทธิ์	7-ตป-112	ข้อมูล ท.ร.ม. 03 ปี 2566	
				26	ทำเนียบ ออท. ณ กรุง เบิร์น	8532/7945	Schweizer hausweg 7		1,459	ตาราง เมตร			3,600,000 ฟรังก์สวิส	2537	กรรมสิทธิ์	7-ตป-67	ข้อมูล ท.ร.ม. 03 ปี 2566		

หมายเหตุ 26 ที่รายชื่อผู้ดูแลทรัพย์สินนอกรายชื่อบริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับกรมธนารักษ์แล้ว แต่ไม่สามารถแยกราคาที่ดินหรืออาคารและสิ่งปลูกสร้าง ณ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	ทวีป	ชื่อท./สภญ./คผด. คณะผู้แทนถาวร ฯ ณ นครเจนีวา	ประเทศ	ลำดับแปลง	การใช้ประโยชน์	ที่ตั้ง			ขนาดที่ดิน	เนื้อที่		มูลค่า	ปีที่ ได้มา	กรรมสิทธิ์/ เช่าระยะยาว	เลข ทะเบียน กรม ธนารักษ์	หมายเหตุ				
						เลขที่	ถนน	เมือง		หน่วย วัด	หน่วยวัด(ไร่)						มูลค่าท้องถิ่น			
14		คณะผู้แทนถาวร ฯ ณ นครเจนีวา	สวิตเซอร์แลนด์	27	ที่ทำการ คผด. ณ นครเจนีวา	Geneva	Rue Gustave-Moynier	5	1,147	ตาราง เมตร	3,390 ตาราง เมตร	6,400,000 ฟรังก์สวิส	2537	กรรมสิทธิ์	7-ตป-120	ข้อมูล ทร.ม. 03 ปี 2565				
				28	ทำเนียบ คผด. ณ นครเจนีวา				3,390								2534	กรรมสิทธิ์	7-ตป-50	ข้อมูล ทร.ม. 03 ปี 2565
				29	บ้านพัก อท. ณ นครเจนีวา				320.5								2520	กรรมสิทธิ์	7-ตป-119	ข้อมูล ทร.ม. 03 ปี 2565
15		สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม	สวีเดน	30	ที่ทำการ สอท. ณ กรุงสตอกโฮล์ม	Stockholm	Floragatan	3	1,548	ตาราง เมตร	23,000,000 โครนาสวีเดน	2535	กรรมสิทธิ์	7-ตป-55	ข้อมูล ทร.ม. 03 ปี 2565					
				31	ทำเนียบ ออท. ณ กรุงสตอกโฮล์ม				5,012							2527	กรรมสิทธิ์	7-ตป-110	ข้อมูล ทร.ม. 03 ปี 2565	
16		สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด	สเปน	32	ที่ทำการ สอท. ณ กรุงมาดริด	Madrid	Calle Joaquin Costa	29	2,347.40	ตาราง เมตร	490,000,000 เปเซต้า	2539	กรรมสิทธิ์	7-ตป-74	ข้อมูล ทร.ม. 03 ปี 2565					
				33	ทำเนียบ ออท. ณ กรุงมาดริด				11,020							2536	กรรมสิทธิ์	7-ตป-111	ข้อมูล ทร.ม. 03 ปี 2565	
17	ยุโรป	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา	ออสเตรีย	34	ที่ทำการ สอท. ณ กรุงเวียนนา	Vienna	Cottagegasse	48	575	ตาราง เมตร	3,454,520 ซิลลิงออสเตรีย	2509	กรรมสิทธิ์	7-ตป-35	ข้อมูล ทร.ม. 03 ปี 2565					
				35	ทำเนียบ ออท. ณ กรุงเวียนนา				3,749							2551	กรรมสิทธิ์	7-ตป-131	ข้อมูล ทร.ม. 03 ปี 2565	
				36	ที่ทำการ สอท. ณ กรุงลอนดอน				472.70							2506	กรรมสิทธิ์	7-ตป-19	ข้อมูล ทร.ม. 03 ปี 2565	
18		สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน	อังกฤษ	37	ณ กรุงลอนดอน	London	Queen's Gate	30	640.00	ตาราง เมตร	36,000 ปอนด์ (ไม่รวม ค่าธรรมเนียม 4,000 ปอนด์)	2506	กรรมสิทธิ์	7-ตป-20	ข้อมูล ทร.ม. 03 ปี 2565					
				38	ทำเนียบ ออท. ณ กรุงลอนดอน				472							2536	กรรมสิทธิ์	7-ตป-7	ข้อมูล ทร.ม. 03 ปี 2566	
19		สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม	อิตาลี	39	ที่ทำการ สอท. ณ กรุงโรม	Rome	Via Nomentana	130-132	472	ตารางวา	200,000 ลีราอิตาลี	2458	กรรมสิทธิ์	7-ตป-7	ข้อมูล ทร.ม. 03 ปี 2565					
				40	ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ				1,729							2558	กรรมสิทธิ์	7-ตป-7	ข้อมูล ทร.ม. 03 ปี 2566	

9322

หมายเหตุ 26 ที่ราชพัสดุและทรัพย์สินของราชการขามาจัดกรขึ้นทะเบียนกับกรมธนารักษ์แล้ว แต่ไม่สามารถแยกราคาที่ดินหรืออาคารและสิ่งปลูกสร้าง ณ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	ทวีป	สอท./สภญ./คผด.	ประเทศ	ลำดับแปลง	การใช้ประโยชน์	ที่ตั้ง			เนื้อที่		มูลค่า	ปีที่ ได้มา	กรมสิทธิ์/ เช่าระยะยาว	เลข ทะเบียน ธนารักษ์	หมายเหตุ
						เลขที่	ถนน	เมือง	ขนาดที่ดิน	หน่วย วัด					
21	ยุโรป	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์	ฮังการี	41	ที่ทำการสถาน เอกอัครราชทูต ณ กรุง บูดาเปสต์ (ใหม่)	49	Orbanhegyi út	Budapest	1,090	ตาราง เมตร	3,500,000 ยูโร	2566	กรมสิทธิ์	รอลเลข ทะเบียน	ข้อมูล ท.ร.น. 03 ปี 2566
23	อเมริกาเหนือ	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน	สหรัฐอเมริกา	45	ที่ทำการ สอท. ณ กรุง วอชิงตัน	1024	Wisconsin Avenue	Washington D.C.	18,517	ตาราง ฟุต	9,725,000 ดอลลาร์สหรัฐ	2533	กรมสิทธิ์	7-คป-52	ข้อมูล ท.ร.น. 03 ปี 2565
						2300	Kalorama		10,735	ตาราง ฟุต	126,226 ดอลลาร์สหรัฐ (ที่ดิน แปลงที่ 1 มูลค่า 25,350 ดอลลาร์สหรัฐ ที่ดินแปลงที่ 2 มูลค่า 10,500 ดอลลาร์สหรัฐ และ ค่าก่อสร้าง 90,376 ดอลลาร์สหรัฐ)	2462	กรมสิทธิ์	7-คป-4	ข้อมูล ท.ร.น. 03 ปี 2565
						2300	Kalorama		6,725	ตาราง ฟุต		2463	กรมสิทธิ์	7-คป-5	ข้อมูล ท.ร.น. 03 ปี 2565

Handwritten signature

หมายเหตุ 26 ที่ราชพัสดุและทรัพย์สินออกรายงานมาแจ้งการที่ขึ้นทะเบียนกับกรมธนารักษ์แล้ว แต่ไม่สามารถแยกราคาที่ดินหรืออาคารและสิ่งปลูกสร้าง ณ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	ทวีป	สอท./สภญ./คผด.	ประเทศ	ลำดับแปลง	การใช้ประโยชน์	ที่ตั้ง			เนื้อที่			มูลค่า	ปีที่ ได้มา	กรรมสิทธิ์/ เช่าระยะยาว	เลข ทะเบียน กรม ธนารักษ์	หมายเหตุ
						เลขที่	ถนน	เมือง	ขนาดที่ดิน	หน่วย วัด	หน่วยวัด(ไร่)					
24		สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก	สหรัฐอเมริกา	47	ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก	351	East 52	New York	2,650	ตาราง ฟุต		7,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ	2532	กรรมสิทธิ์	รอลเลข ทะเบียน	ข้อมูล ท.ร.น. 03 ปี 2567
				48	บ้านพัก กสญ. ณ นครนิวยอร์ก	35-03	166 th Street, Flushing	New York	8,000	ตาราง ฟุต		682,500 ดอลลาร์สหรัฐ	2529	กรรมสิทธิ์	7-ตป-134	ข้อมูล ท.ร.น. 03 ปี 2565
25		คณะผู้แทนถาวร ณ นครนิวยอร์ก	สหรัฐอเมริกา	49	ที่ทำการ คผด. ณ นครนิวยอร์ก	136	East 39	New York	4,278.84	ตาราง ฟุต		17,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ	2558	กรรมสิทธิ์	7-ตป-123	ข้อมูล ท.ร.น. 03 ปี 2565
				50	บ้านพัก คผด. ณ นครนิวยอร์ก	20	East 82	New York	2,758	ตาราง ฟุต		90,000 ดอลลาร์สหรัฐ	2492	กรรมสิทธิ์	7-ตป-14	ข้อมูล ท.ร.น. 03 ปี 2565
26	อเมริกาเหนือ	สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก	สหรัฐอเมริกา	51	ที่ทำการ สภญ. ณ นครชิคาโก	700	North Rush	Chicago	10,900	ตาราง ฟุต	1,012.64 ตารางเมตร	3,100,000 ดอลลาร์สหรัฐ	2539	กรรมสิทธิ์	7-ตป-102	ข้อมูล ท.ร.น. 03 ปี 2565
				52	บ้านพัก กสญ. ณ นครชิคาโก	139	Laurel Avenue	Chicago	13,453.80	ตาราง ฟุต		298,500 ดอลลาร์สหรัฐ	2527	กรรมสิทธิ์	7-ตป-136	ข้อมูล ท.ร.น. 03 ปี 2565
27		สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส	สหรัฐอเมริกา	53	ที่ทำการ สภญ. ณ นครลอสแอนเจลิส	611	North Larchmont Boulevard	Los Angeles	0.484	เอเคอร์	1 ไร่ 87.8 วา	6,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ	2540	กรรมสิทธิ์	7-ตป-135	ข้อมูล ท.ร.น. 03 ปี 2565
				54	บ้านพัก กสญ. ณ นครลอสแอนเจลิส	621	Lorraine Blvd	Los Angeles	1,338.62	ตาราง ฟุต	3 งาน 34.66 ตารางวา	670,000 ดอลลาร์สหรัฐ	2523	กรรมสิทธิ์	รอลเลข ทะเบียน	ข้อมูล ท.ร.น. 03 ปี 2567
28		สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา	แคนาดา	55	ที่ทำการ สอท. ณ กรุงออตตาวา	180	Island Park Drive	Ottawa	11,250	ตาราง ฟุต	261 ตารางวา	625,000 ดอลลาร์แคนาดา	2530	กรรมสิทธิ์	7-ตป-117	ข้อมูล ท.ร.น. 03 ปี 2565
				56	บ้านพัก ออท. ณ กรุงออตตาวา	489	Acacia Avenue Rockcliffe Par	Ottawa	36,800	ตาราง ฟุต		119,000 ดอลลาร์แคนาดา	2511	กรรมสิทธิ์	7-ตป-37	ข้อมูล ท.ร.น. 03 ปี 2565
29		สถานกงสุลใหญ่ ณ แวนคูเวอร์	แคนาดา	57	ที่ทำการ สภญ. ณ นครแวนคูเวอร์	1040	Burrard	Vancouver				1,461,000 ดอลลาร์แคนาดา	2540	กรรมสิทธิ์	8-ตป-2 รอล เลข ทะเบียนใหม่	ข้อมูล ท.ร.น. 03 ปี 2565

Hand

หมายเหตุ 26 ที่ราชพัสดุและทรัพย์สินนอกราชอาณาจักรที่ขึ้นทะเบียนเป็นประกันกรรมสิทธิ์แล้ว แต่ไม่สามารถแยกราคาที่ดินหรืออาคารและสิ่งปลูกสร้าง ณ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	ทวีป	สตท./สกญ./คผด.	ประเทศ	ลำดับแปลง	การใช้ประโยชน์	ที่ตั้ง			เนื้อที่		มูลค่า	ปีที่ ได้มา	กรรมสิทธิ์/ เช่าระยะยาว	เลข ทะเบียน กรม ธนารักษ์	หมายเหตุ
						เลขที่	ถนน	เมือง	ขนาดที่ดิน	หน่วย วัด					
30	ลาตินอเมริกา	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิลเลีย	บราซิล	58	ที่ทำการ สอท. และ ทำเนียบ ออท. ณ กรุง บราซิลเลีย	10	Sen- Avenida das Nacoes,Lote	Brasilia	25,000	ตาราง เมตร	15 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา	2510	กรรมสิทธิ์	7-ตป-103	ข้อมูล ทร.ม. 03 ปี 2565
31		สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส	อาร์เจนตินา	59	ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส	1240	Arribenos	Buenos Aires	2,363.49	ตาราง เมตร	ตาราง เมตร	2539	กรรมสิทธิ์	7-ตป-72	ข้อมูล ทร.ม. 03 ปี 2565
32		สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก	ชิลี	60	ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก	1437	Camino	Santiago	5,070	ตาราง เมตร	3 ไร่ 67.50 วา	2539	กรรมสิทธิ์	7-ตป-128	ข้อมูล ทร.ม. 03 ปี 2565
33		สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก	เม็กซิโก	61	ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก	1465	Paseo De Las Palmas	Mexico	2,319	ตาราง เมตร	ตาราง เมตร	2526	กรรมสิทธิ์	7-ตป-105	ข้อมูล ทร.ม. 03 ปี 2565
34	แอฟริกา	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต	โมร็อกโก	62	ที่ทำการ สอท. ณ กรุง ราบัต	33	Avenue Lalla Meriem	Rabat	5101010199	ตาราง เมตร		2550	กรรมสิทธิ์	7-ตป-137	ข้อมูล ทร.ม. 03 ปี 2565
									เงินเดือนและค่าจ้าง อื่น						
35	แอฟริกา	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี	เคนยา	63	ที่ทำการ สอท.และ ทำเนียบอท. ณ กรุง ไนโรบี	113	Lot. Ambassadeurs, Rue Ouled Daoud	Rabat	2,322	ตาราง เมตร		2537	กรรมสิทธิ์	7-ตป-66	ข้อมูล ทร.ม. 03 ปี 2565
36	แอฟริกา	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี	เคนยา	64	ที่ทำการ สอท.และ ทำเนียบอท. ณ กรุง ไนโรบี	1/175	Rose Avenue	Nairobi	1,083	ตาราง เมตร	2 ไร่ 283 ตารางวา	2533	กรรมสิทธิ์	7-ตป-51	ข้อมูล ทร.ม. 03 ปี 2565
37		สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย	แอฟริกาใต้	65	ทำเนียบ ออท. ณ กรุงพริทอเรีย	300	Olivier	Pretoria	8,727	ตาราง เมตร	ตาราง เมตร	2537	กรรมสิทธิ์	7-ตป-69	ข้อมูล ทร.ม. 03 ปี 2565
38		ตะวันออก กลาง	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน	จอร์แดน	66	ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร	9	Bahgat Pasha Aly	Cairo	1,274.65	ตาราง เมตร	ตาราง เมตร	2505	กรรมสิทธิ์	7-ตป-18
38	ตะวันออก กลาง	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน	จอร์แดน	67	ที่ทำการ สอท. ณ กรุง อัมมาน	8	Ahmad Ya' Qoub AL- Awamleh	Amman	1,229.200	ตาราง เมตร		2561	กรรมสิทธิ์	7-ตป-124	ข้อมูล ทร.ม. 03 ปี 2565
				68	ทำเนียบ ออท. ณ กรุง อัมมาน	3	Miami	Amman	1,261.00	ตาราง เมตร	ตาราง เมตร	2560	กรรมสิทธิ์	7-ตป-125	ข้อมูล ทร.ม. 03 ปี 2565

Handwritten signature

หมายเหตุ 26 ที่ราชพัสดุและทรัพย์สินนอกราชอาณาจักรที่ขังทะเบียนกับกรมธนารักษ์แล้ว แต่ไม่สามารถแยกราคาที่ดินหรืออาคารและสิ่งปลูกสร้าง ณ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	ทวีป	สอท./สภญ./คนด.	ประเทศ	ลำดับแปลง	การใช้ประโยชน์	ที่ตั้ง			เนื้อที่			มูลค่า	ปีที่ ได้มา	กรมสิทธิ์/ เช่าระยะยาว	เลข ทะเบียน กรรม สิทธิ์	หมายเหตุ
						เลขที่	ถนน	เมือง	ขนาดที่ดิน	หน่วย วัด	หน่วยวัด(ไร่)					
39	ตะวันออก กลาง	สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์	ซาอุดีอาระเบีย	69	ที่ทำการ สภญ. ณ เมือง เจดดาห์	2	Safwan Lbn Wahab	Jeddah	866.93	ตาราง เมตร	2,550,000 ไร่ยกขาดชำระเบี่ย	2519	กรมสิทธิ์	รอลเลข ทะเบียน 7-ตป-116	ข้อมูล ทร.ม. 03 ปี 2565	
40		สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด	ซาอุดีอาระเบีย	70	ที่ทำการ สอท. ณ กรุง ริยาด		Diplomatic, Quarter P.O	Riyadh	6,926.00	ตาราง เมตร	2,171,907 ซาอุดีเรียล	2525	กรมสิทธิ์	7-ตป-30	ข้อมูล ทร.ม. 03 ปี 2565	
41		สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน	อิหร่าน	71	ที่ทำการ สอท. ณ กรุง เตหะราน	5	Esteghlal Alley	Tehran	2,411.93	ตาราง เมตร	1 ไร่ 2 งาน 2.98 ไร่	5,340,000 Rials หรือ 165,000 ดอลลาร์สหรัฐ	2513	กรมสิทธิ์	7-ตป-30	ข้อมูล ทร.ม. 03 ปี 2565
42	เอเชียใต้	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา	บาห์เรน	72	ที่ดินเปล่าสำหรับเตรียม ก่อสร้างสถาน เอกอัครราชทูต ณ กรุง มานามาในอนาคต	2819	Block 428 เขต Seef	Manama	6,528.00	ตาราง เมตร	351,335 ตารางวา	2552	กรมสิทธิ์	รอลเลข ทะเบียน	ข้อมูล ทร.ม. 03 ปี 2565	
43		สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ	เนปาล	73	ที่ทำการ สอท. ณ กรุง กาฐมาณฑุ	167/4	Ward No.3 Maharajgunj - Bansbari	Kathmandu	2	Ropani	2 งาน 35 ตารางวา หรือ 1,017.48 ตารางเมตร	33,000,000 รูปีเนปาล	2559	กรมสิทธิ์	7-ตป-77	ข้อมูล ทร.ม. 03 ปี 2565
44	เอเชียใต้	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา	บังคลาเทศ	74	ทำเนียบ ออท. ณ กรุง กาฐมาณฑุ		Des Nivas Maharajgunj	Dhaka	4.00	Bighas	8.43 ไร่ หรือ 13,500 ตารางเมตร	1,200,000 ดอลลาร์สหรัฐ	2535	กรมสิทธิ์	7-ตป-54	ข้อมูล ทร.ม. 03 ปี 2565
		75	ทำเนียบ ออท. ณ กรุง ธากา		Madani Avenue Baridhara	18820					3 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา	2,000,000 টাকা	2522	เช่าระยะยาว 99 ปี	7-ตป-97 รอลเลข ทะเบียนใหม่	ข้อมูล ทร.ม. 04 ปี 2567
45	เอเชียใต้	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด	ปากีสถาน	76	ที่ทำการ สอท. ณ กรุง อิสลามาบัด	Plot 1-20	Diplomatic, Enclave-1	Islamabad	16,000.00	ตาราง หลา	996,000 รูปี และค่าเช่ารายปี ตั้งแต่ปี 2523-2537	2523	เช่าระยะยาว 99 ปี	7-ตป-99 รอลเลข ทะเบียนใหม่	ข้อมูล ทร.ม. 04 ปี 2567	

Hand

หมายเหตุ 26 ที่ราชพัสดุและทรัพย์สินนอกราชอาณาจักรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมธนารักษ์แล้ว แต่ไม่สามารถแยกราคาที่ดินหรืออาคารและสิ่งปลูกสร้าง ณ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	ทวีป	สถาน/สถาน/ค.ผด.	ประเทศ	ลำดับแปลง	การใช้ประโยชน์	ที่ตั้ง			เนื้อที่		มูลค่า	ปีที่ ได้มา	กรรมสิทธิ์/ เช่าระยะยาว	เลข ทะเบียน กรม ธนารักษ์	หมายเหตุ
						เลขที่	ถนน	เมือง	ขนาดที่ดิน	หน่วย วัด					
46		สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี	อินเดีย	77	ที่ทำการ สอท. ณ กรุง นิวเดลี	56 N	Nyaya Marg	New Delhi	4	เอเคอร์	11 ไร่	2497	เช่าระยะยาว	7-ตป-121 รอเลข ทะเบียนใหม่	ข้อมูล ทร.ม. 04 ปี 2566
47	เอเชีย ตะวันออก	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา	อินโดนีเซีย	78	ที่ทำการ สอท. ณ กรุง จาการ์ตา	Kav.E 3.3 no. 3 (Lot 8.8)	JL.DR Ide Anak Agung Gde Agung	Jakarta	5,000	ตาราง เมตร	7,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ	2537	กรรมสิทธิ์	7-ตป-76	ข้อมูล ทร.08 ปี 2560
48	เอเชีย ใต้	คณะผู้แทนถาวร ณ กรุงจาการ์ตา		79	ที่ทำการ ค.ผด. ณ กรุง จาการ์ตา	74	JL Imam Bonjol		1,550	ตาราง เมตร	225,000 รูเปียห์	2497	กรรมสิทธิ์	7-ตป-88	ข้อมูล ทร.08 ปี 2560
49		สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง	เมียนมา	80	ที่ทำการ สอท.และ ทำเนียบ ออท. ณ กรุงย่างกุ้ง	94	Pyay Road, Dagon Township	Yangon	2,453	เอเคอร์	6 ไร่ 53 ตารางวา หรือเท่ากับ 6.1325 ไร่	2491	กรรมสิทธิ์	7-ตป-38	ข้อมูล ทร.08 ปี 2560
50		สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์	เวียดนาม	81	ที่ทำการ สอท. ณ นคร โฮจิมินห์	77	Tuong Minh Giang	Ho Chi Minh	3,140	ตาราง เมตร	1 ไร่ 3 งาน 85 ตารางวา	2495	กรรมสิทธิ์	7-ตป-115	ข้อมูล ทร.08 ปี 2560
51		สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกลดาบารู		82 83 84 85 86	ที่ทำการ สอท. ณ เมือง โกลดาบารู	4426	Jalan Pengkalan Chepa	Kota Bharu	3 เอเคอร์ 686.3 Depas	เอเคอร์	9 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา	2509	กรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์	7-ตป-25 7-ตป-26 7-ตป-27 7-ตป-28 7-ตป-29	ข้อมูล ทร.ม. 03 ปี 2567
52	เอเชีย ตะวันออก	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์	มาเลเซีย	87	ที่ทำการ สอท. ณ กรุง กัวลาลัมเปอร์	206	Jalan Ampang	Kuala Lumpur	2 เอเคอร์ 3 รูดส์	เอเคอร์		2501	กรรมสิทธิ์	7-ตป-17	ข้อมูล ทร.08 ปี 2560
53	เอเชีย ใต้	สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองบังกาลอร์		88	ที่ทำการ สอท. ณ เมือง บังกาลอร์	1	Jalan Tunku Abdul Rahman	Penang	69,832	ตาราง ฟุต	3 ไร่ 3 งาน 71 ตารางวา	2496	กรรมสิทธิ์	7-ตป-15	ข้อมูล ทร.ม. 03 ปี 2567
54		สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา	ฟิลิปปินส์	89 90 91	ที่ทำการ สอท. ณ กรุง มะนิลา ทำเนียบ ออท. ณ กรุง มะนิลา	107 14 14	Rada, Legazpi Village, Makati Jacaranda Jacaranda	Manila	888 3,149 3,150	ตาราง เมตร ตาราง เมตร ตาราง เมตร	12,350,000 เปโซ 425,115 เปโซ 425,250 เปโซ	2525 2509 2509	กรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์	7-ตป-98 7-ตป-31 7-ตป-32	สัญญาซื้อขาย โฉนดที่ดิน โฉนดที่ดิน

100

หมายเหตุ 26 ที่ราชพัสดุและทรัพย์สินนอกราชอาณาจักรที่ขังทะเบียนกับกรมธนารักษ์แล้ว แต่ไม่สามารถแยกราคาที่ดินหรืออาคารและสิ่งปลูกสร้าง ณ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	ทวีป	สหท./สกญ./คผด. สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์	ประเทศ	ลำดับแปลง	การใช้ประโยชน์	ที่ตั้ง			เนื้อที่			มูลค่า	ปีที่ ได้มา	กรรมสิทธิ์/ เช่าระยะยาว	เลข ทะเบียน กรม ธนารักษ์	หมายเหตุ
						เลขที่	ถนน	เมือง	ขนาดที่ดิน	หน่วย วัด	หน่วยวัด(ไร่)					
55		สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์	ลาว	92	ที่ทำการ สอท. ณ เวียงจันทน์	Avenue Kaysone Phomvihane, Saysettha District, Vientiane	Vientiane	6,059.20	ตาราง เมตร	3 ไร่ 3 งาน 14 ตารางวา เศษ		มูลค่าต่อถึง	2499	กรรมสิทธิ์	7-ตป-16	ข้อมูล ทร.08 ปี 2560
				93	ที่ดินเปล่า เพื่อก่อสร้าง ที่ทำการแห่งใหม่ ณ เวียงจันทน์	ถนนด่านช้าง หมู่ 2 บ้านโพธิ์ไชย เมืองไชยเสถา		2,356	ตาราง เมตร	1 ไร่ 1 งาน 89 ตารางวา		504,000 ดอลลาร์สหรัฐ	2540	กรรมสิทธิ์	7-ตป-81	ข้อมูล ทร.08 ปี 2560
56		สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ	กัมพูชา	94	ที่ทำการ สอท. ณ กรุง พนมเปญ	Preah Norodom Boulevard	Phnom Penh	18,077.28	ตาราง เมตร	11 ไร่ 22 งาน		มูลค่าต่อถึง	2536	กรรมสิทธิ์	7-ตป-57	ข้อมูล ทร.08 ปี 2560
				95	ทำเนียบ ออท.ณ บันดาร์ เสรีเบกาวัน	Simpang	Bandar Seri Begawan		1,296	เอเคอร์		8,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ	2539	กรรมสิทธิ์	รอเลข ทะเบียน	ข้อมูล ทร.ม.03 ปี 2566
57	เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้	สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน	บรูไน	96	ที่ดินเปล่าเพื่อจัดสร้าง ทำเนียบ ออท. ณ บัน ดาร์เสรีเบกาวัน	Jalan Kebangsaan	บรูไน	3.98	เอเคอร์		1,619,386 ดอลลาร์สหรัฐ	2550	เช่าระยะยาว 999 ปี	7-ตป-93 รอเลข ทะเบียนใหม่ และ 7-ตป- 94 รอเลข ทะเบียน ใหม่ ให้ เหลือ ทะเบียน เดียว	ข้อมูล ทร.10 ปี 2560	
				97	ที่ทำการ สอท. และ ทำเนียบ ออท. ณ สิงคโปร์	orchard	Singapore	17,488.5	ตาราง เมตร	11 ไร่		9,000 เหรียญมาลายู	2453	กรรมสิทธิ์	7-ตป-3	ข้อมูล ทร.08 ปี 2560

Handwritten signature

หมายเหตุ 26 ที่ราชพัสดุและทรัพย์สินของราชอาณาจักรที่ขึ้นทะเบียนเกี่ยวกับกรมธนารักษ์แล้ว แต่ไม่สามารถแยกราคาที่ดินหรืออาคารและสิ่งปลูกสร้าง ณ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	ทวีป	สห./สภญ./คณค.	ประเทศ	ลำดับแปลง	การใช้ประโยชน์	ที่ตั้ง			เนื้อที่			มูลค่า	ปีที่ ได้มา	กรรมสิทธิ์/ เช่าระยะยาว	เลข ทะเบียน กรม ธนารักษ์	หมายเหตุ
						เลขที่	ถนน	เมือง	ขนาดที่ดิน	หน่วย วัด	หน่วยวัด(ไร่)					
59		สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล	เกาหลีใต้	98	ที่ทำการ สอท.ณ กรุงโซล	653-7	Yongsan-gu	seoul	651	ตาราง เมตร		500,000,000 วอน	2527	กรรมสิทธิ์	7-ตป-109	ข้อมูล ทร.08 ปี 2560
				99	ทำเนียบ ออท.ณ กรุงโซล	105-1,105-6	Itaewon	seoul	1,056.50	ตาราง เมตร		1,000,000,000 วอน	2528	กรรมสิทธิ์	7-ตป-108	ข้อมูล ทร.08 ปี 2560
60		สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู	จีน	100	ที่ทำการ สภญ. ณ นครเฉิงตู	6	Hangkong	Chengdu	1,393.42	ตาราง เมตร		10,349,714 หยวน	2550	เช่าระยะยาว	8-ตป-3	ข้อมูล ทร.09 ปี 2560
61	เอเชียตะวันออกเฉียง	สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว	จีน	101	ที่ทำการ สภญ. ณ นครกว่างโจว	36	Youhe	Guangzhou	6,389	ตาราง เมตร	3 ไร่ 3 งาน 97.28 ตารางวา	3,833,400 ดอลลาร์สหรัฐ	2551	เช่าระยะยาว	8-ตป-1	ข้อมูล ทร.08 ปี 2560
				102	บ้านพัก สภญ. ณ เมืองฮ่องกง	10	Po Shan Mansion	Hong-Kong	5,000	ตาราง ฟุต		600,000 ดอลลาร์ฮ่องกง	2514	เช่าระยะยาว	ต.2/ รว เลข ทะเบียนใหม่	ข้อมูล ทร.ม.04 ปี 2567
63		สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว	ญี่ปุ่น	103	ที่ทำการ สอท. ณ กรุงโตเกียว	3-14-6	Kami - Osaka	Tokyo	8,272.60	ตาราง เมตร	5 ไร่ 68.15 ตารางวา	1,000,000 เยน	2486	กรรมสิทธิ์	7-ตป-13	ข้อมูล ทร.ม.03 ปี 2567
				104	ที่ทำการ สภญ. ณ นครโอซากา	24-31	Rokurokusou-cho	Osaka	1,013.52	ตาราง เมตร		716,689,068 เยน	2539	กรรมสิทธิ์	7-ตป-84	ข้อมูล ทร.ม.03 ปี 2567

ฉบับ 6

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบสุทธิหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เงินกันไว้เบิก เหลือในปี (การสำรองเงิน)	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	20,186,400.00	-	-	19,891,789.35	294,610.65
- โครงการพัฒนาตามศักยภาพ พื้นที่	18,633,300.00	-	-	18,412,303.13	220,996.87
- โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ และประสานความร่วมมือ	1,553,100.00	-	-	1,479,486.22	73,613.78
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก	1,700,500.00	-	-	840,977.55	859,522.45
- โครงการดำเนินการเชิงรุก เพื่อดึงดูดการลงทุนจาก ต่างประเทศ ในอุตสาหกรรม เป้าหมายของ EEC	1,700,500.00	-	-	840,977.55	859,522.45
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	4,667,296,900.30	35,435,240.00	177,417,480.90	4,277,457,018.74	176,987,160.66
- โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศและรักษาผล ผลประโยชน์ของชาติด้านความ มั่นคง	472,948,083.00	1,230,000.00	24,256,925.22	409,787,916.15	37,673,241.63
- โครงการขับเคลื่อนการทูต เศรษฐกิจและความร่วมมือ เพื่อการพัฒนา	1,417,096,287.39	6,853,960.00	38,886,290.86	1,324,655,666.55	46,700,369.98
- โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับองค์กร ระหว่างประเทศ	797,544,500.00	-	4,252,431.00	779,734,009.97	13,558,059.03
- โครงการยกระดับบทบาทและ สถานะของไทยในประชาคมโลก	108,492,900.00	3,500,000.00	27,045,764.06	64,941,152.60	13,005,983.34
- โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน การต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และบูรณาการ	1,871,215,129.91	23,851,280.00	82,976,069.76	1,698,338,273.47	66,049,506.68
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	67,254,800.00	-	57,296,101.03	2,663,269.72	7,295,429.25
- ผลผลิต ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	67,254,800.00	-	57,296,101.03	2,663,269.72	7,295,429.25
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	4,076,966,644.42	-	-	4,076,905,031.00	61,613.42
- ผลผลิต รายการบุคลากรภาครัฐ	4,076,966,644.42	-	-	4,076,905,031.00	61,613.42
รวม	8,833,405,244.72	35,435,240.00	234,713,581.93	8,377,758,086.36	185,498,336.43

ม.ร.ว.บ

รายงานฐานะเงินกันไว้เบิกเหลือในปี (ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

(หน่วย : บาท)

รายการ	เงินกันไว้เบิกเหลือในปี (สุทธิ)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	430,000.00	430,000.00	-
- โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ	430,000.00	430,000.00	-
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	89,568,159.95	88,843,911.20	724,248.75
- โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ ของชาติด้านความมั่นคง	4,719,582.73	4,656,150.99	63,431.74
- โครงการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา	17,957,323.45	17,957,323.45	-
- โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์การระหว่าง ประเทศ	265,099.00	265,099.00	-
- โครงการยกระดับบทบาทและสถานะของไทยในประชาคมโลก	4,408,915.80	4,408,915.80	-
- โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพและ บูรณาการ	62,217,238.97	61,556,421.96	660,817.01
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	152,900,304.70	147,888,904.70	5,011,400.00
- ผลผลิต ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	152,900,304.70	147,888,904.70	5,011,400.00
รวม	242,898,464.65	237,162,815.90	5,735,648.75

Handwritten signature

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง	เงินกันไว้เบิกเหลือในปี (การสำรองเงิน)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	15,965,700.00	-	430,000.00	15,409,883.95	125,816.05
- โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	14,324,000.00	-	-	14,286,747.98	37,252.02
- โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ	1,641,700.00	-	430,000.00	1,123,135.97	88,564.03
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	3,520,280,410.98	2,009,805.00	87,558,354.95	3,340,140,234.54	90,572,016.49
- โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	224,460,000.00	-	4,719,582.73	211,180,529.06	8,559,888.21
- โครงการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา	1,050,071,738.17	9,805.00	17,947,518.45	1,027,451,807.64	4,662,607.08
- โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ	474,115,572.81	-	265,099.00	472,293,098.18	1,557,375.63
- โครงการยกระดับบทบาทและสถานะของไทยในประชาคมโลก	36,528,500.00	-	4,408,915.80	30,200,828.47	1,918,755.73
- โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ	1,735,104,600.00	2,000,000.00	60,217,238.97	1,599,013,971.19	73,873,389.84
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	165,575,000.00	93,636,700.00	59,263,604.70	8,516,931.80	4,157,763.50
- ผลผลิต ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	165,575,000.00	93,636,700.00	59,263,604.70	8,516,931.80	4,157,763.50
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	4,053,493,920.02	-	-	4,053,045,217.26	448,702.76
- ผลผลิต รายการบุคลากรภาครัฐ	4,053,493,920.02	-	-	4,053,045,217.26	448,702.76
รวม	7,755,315,031.00	95,646,505.00	147,251,959.65	7,417,112,267.55	95,304,298.80

๓๖๖๖

รายงานฐานะเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

(หน่วย : บาท)

รายการ	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	250,000.00	250,000.00	-
- โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ	250,000.00	250,000.00	-
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	452,147,927.98	435,719,512.89	16,428,415.09
- โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ ของชาติด้านความมั่นคง	32,443,882.48	32,236,105.88	207,776.60
- โครงการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา	345,231,631.89	330,846,348.13	14,385,283.76
- โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง ประเทศ	1,376,820.40	1,376,820.40	-
- โครงการยกระดับบทบาทและสถานะของไทยในประชาคมโลก	8,000,291.00	8,000,291.00	-
- โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และบูรณาการ	65,095,302.21	63,259,947.48	1,835,354.73
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	63,944,477.72	63,944,477.72	-
- ผลผลิต ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	63,944,477.72	63,944,477.72	-
รวม	516,342,405.70	499,913,990.61	16,428,415.09

รวม 6

กระทรวงการต่างประเทศ
รายงานรายได้แผ่นดิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

		(หน่วย : บาท)	
	หมายเหตุ	2567	2566
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ			
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี *		2,288,193,437.79	4,071,821,651.00
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ		2,288,193,437.79	4,071,821,651.00
หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง		-	(500.00)
รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ		2,288,193,437.79	4,071,821,151.00
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง		(3,229,136,136.97)	(3,450,421,727.55)
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง		(940,942,699.18)	621,399,423.45
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง ยกมา		26,316,884,986.10	26,370,518,103.58
รายการปรับปรุง	15	(729,440,290.94)	(675,032,540.93)
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง **	10	24,646,501,995.98	26,316,884,986.10
ปรับ รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง		(24,646,501,995.98)	(26,316,884,986.10)
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ		-	-
* รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี			
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		2,007,651,125.13	3,428,745,834.21
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล		2,054,772.26	1,016,858.55
รายได้อื่น		278,487,540.40	642,058,958.24
รวมรายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี		2,288,193,437.79	4,071,821,651.00
** รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง			
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง - ในประเทศ		93,313,133.64	76,626,776.52
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง - ต่างประเทศ		24,553,188,862.34	26,240,258,209.58
รวมรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง		24,646,501,995.98	26,316,884,986.10

ksmb

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบันดาร์เสรี เบกาวัน งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2567			
รายการ	สกุลเงิน		แปลงค่าเป็นสกุลเงินบาท
	USD	BND	
สินทรัพย์			
- สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสด	-	262.51	6,641.30
เงินฝากธนาคาร - รายได้แผ่นดิน	296.23	35,496.03	907,539.48
เงินฝากธนาคาร - งบประมาณ	8,363.57	38,230.08	1,235,912.43
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ	-	(1,340.83)	(33,921.94)
ลูกหนี้เงินยืม - เงินรับฝาก	-	2,260.00	57,176.22
วัสดุคงเหลือ	-	12,391.09	313,484.82
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	-	3,324.82	84,115.33
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	8,659.80	90,623.70	2,570,947.63
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้เงินมัดจำ - ระยะยาว	-	26,800.00	678,018.90
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์	-	814,954.33	20,617,702.85
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์และอุปกรณ์	-	(517,525.14)	(13,092,978.54)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-	3,098.05	78,378.23
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-	(961.11)	(24,315.33)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	-	326,366.13	8,256,806.11
รวมสินทรัพย์	8,659.80	416,989.83	10,827,753.73
หนี้สิน			
- หนี้สินหมุนเวียน			
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	(1,110.15)	(28,085.92)
เงินรับฝาก	-	(68.20)	(1,725.41)
รวมหนี้สินหมุนเวียน	-	(1,178.35)	(29,811.33)
- หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-	-
รวมหนี้สิน	-	(1,178.35)	(29,811.33)
สินทรัพย์สุทธิ (สินทรัพย์ หัก หนี้สิน)	8,659.80	415,811.48	10,797,942.41
สินทรัพย์สุทธิ (ทุน)			
ทุน	(11,459.19)	(759,361.97)	(19,579,443.69)
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,799.39	343,550.49	8,781,501.29
รวมสินทรัพย์สุทธิ (ทุน)	(8,659.80)	(415,811.48)	10,797,942.41

Handwritten signature

การกระทบยอดรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (ปีนี้)	สกุลเงินบาท
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย (จากรายได้ และค่าใช้จ่าย)	1,580,798.95
ผลต่าง (Translation Adjustment)	(46,566.47)
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (ปีนี้)	1,534,232.49

การกระทบยอด รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (รวม)	สกุลเงิน		แปลงค่าเป็นสกุลเงินบาท
	USD	BND	
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (ยกมา)	1,732.51	284,261.94	7,247,268.80
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (ปีนี้)	1,066.88	59,288.55	1,534,232.49
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (รวม)	2,799.39	343,550.49	8,781,501.29

พร้อม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน			
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2567			
รายการ	สกุลเงิน		แปลงค่าเป็นสกุลเงินบาท
	USD	NZD	
สินทรัพย์			
- สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสด	-	233.73	11,553.45
เงินฝากธนาคาร - รายได้แผ่นดิน	-	472,046.45	23,333,619.14
เงินฝากธนาคาร - งบประมาณ	-	125,529.80	6,205,034.58
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ	-	39,494.12	1,952,224.73
ลูกหนี้เงินยืม - เงินรับฝาก	-	36,360.00	1,797,302.77
วัสดุคงเหลือ	-	1,533.39	75,796.65
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	-	1,893.63	93,603.59
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	-	677,091.12	33,469,134.90
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้เงินมัดจำ - ระยะยาว	-	10,100.00	499,250.77
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์	-	1,175,273.88	58,094,691.95
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-	7,475.00	369,495.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-	(8,537.77)	(422,028.54)
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์และอุปกรณ์	-	(1,150,619.77)	(56,876,020.32)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	-	33,691.34	1,665,388.85
รวมสินทรัพย์	-	710,782.46	35,134,523.75
หนี้สิน			
- หนี้สินหมุนเวียน			
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	(9,760.87)	(482,487.31)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	(93,776.89)	(4,635,463.81)
เงินรับฝาก	-	(796.35)	(39,364.19)
รวมหนี้สินหมุนเวียน	-	(104,334.11)	(5,157,315.31)
- หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-	-
รวมหนี้สิน	-	(104,334.11)	(5,157,315.31)
สินทรัพย์สุทธิ (สินทรัพย์ หัก หนี้สิน)	-	606,448.35	29,977,208.44
สินทรัพย์สุทธิ (ทุน)			
ทุน	-	(293,293.24)	(14,497,710.46)
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-	(313,155.11)	(15,479,497.98)
รวมสินทรัพย์สุทธิ (ทุน)	-	(606,448.35)	(29,977,208.44)

Handwritten signature

การกระทบยอดรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (ปีนี้)	สกุลเงินบาท
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย (จากรายได้ และค่าใช้จ่าย)	(18,938,369.80)
ผลต่าง (Translation Adjustment)	1,259,501.16
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (ปีนี้)	(17,678,868.64)

การกระทบยอด รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (รวม)	สกุลเงิน		แปลงค่าเป็นสกุลเงินบาท
	USD	NZD	
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (ยกมา)	-	44,493.96	2,199,370.67
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (ปีนี้)	-	(357,649.07)	(17,678,868.64)
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (รวม)	-	(313,155.11)	(15,479,497.98)

Handwritten signature

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2567			
รายการ	สกุลเงิน		แปลงค่าเป็นสกุลเงินบาท
	USD	CNY	
สินทรัพย์			
- สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสด	-	20,741.34	95,066.94
เงินฝากธนาคาร - รายได้แผ่นดิน	30,363.94	253,154,226.31	1,161,295,891.73
เงินฝากธนาคาร - งบประมาณ	1,279.44	80,513.34	410,137.45
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ	-	783,996.88	3,593,412.23
วัสดุคงเหลือ	-	15,314.10	70,191.45
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	-	2,131,137.56	9,767,967.16
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	31,643.38	256,185,929.53	1,175,232,666.96
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์	180,129.54	1,498,906.05	12,657,726.37
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(57.17)	(402.69)	(3,682.58)
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์และอุปกรณ์	(179,387.56)	(1,463,228.27)	(12,470,359.15)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	684.81	35,275.09	183,684.63
รวมสินทรัพย์	32,328.19	256,221,204.62	1,175,416,351.60
หนี้สิน			
- หนี้สินหมุนเวียน			
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	(5,640.00)	(25,850.67)
เงินรับฝาก	-	(748,165.73)	(3,429,181.87)
รวมหนี้สินหมุนเวียน	-	(753,805.73)	(3,455,032.54)
- หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-	-
รวมหนี้สิน	-	(753,805.73)	(3,455,032.54)
สินทรัพย์สุทธิ (สินทรัพย์ หัก หนี้สิน)	32,328.19	255,467,398.89	1,171,961,319.06
สินทรัพย์สุทธิ (ทุน)			
ทุน	(223,271.03)	(5,962,238.86)	(34,501,335.08)
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	190,942.84	(249,505,160.03)	(1,137,459,983.98)
รวมสินทรัพย์สุทธิ (ทุน)	(32,328.19)	(255,467,398.89)	(1,171,961,319.06)

Handwritten signature

การกระหนยอดรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (ปีนี้)	สกุลเงินบาท
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย (จากรายได้ และค่าใช้จ่าย)	922,954.09
ผลต่าง (Translation Adjustment)	(31,816.91)
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (ปีนี้)	891,137.18

การกระหนยอด รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (รวม)	สกุลเงิน		แปลงค่าเป็นสกุลเงินบาท
	USD	CNY	
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (ยกมา)	187,416.16	(249,674,862.89)	(1,138,351,121.16)
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (ปีนี้)	3,526.68	169,702.86	891,137.18
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (รวม)	190,942.84	(249,505,160.03)	(1,137,459,983.98)

พิมพ์

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป			
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2567			
รายการ	สกุลเงิน		แปลงค่าเป็นสกุลเงินบาท
	USD	TWD	
สินทรัพย์			
- สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสด	-	184,806.00	188,084.16
เงินฝากธนาคาร - รายได้แผ่นดิน	5,989.74	2,680,855,045.00	2,728,601,465.10
เงินฝากธนาคาร - งบประมาณ	-	569,127.00	579,222.38
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ	35,300.07	2,852,057.00	4,036,839.06
ลูกหนี้เงินยืม - เงินรับฝาก	-	158,300.00	161,107.98
วัสดุคงเหลือ	-	141,917.00	144,434.37
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	-	942,438.00	959,155.30
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	41,289.81	2,685,703,690.00	2,734,670,308.36
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้เงินมัดจำ - ระยะยาว	-	306,000.00	311,427.94
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์และอุปกรณ์	-	(15,474,134.50)	(15,748,620.26)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	2,447,300.00	2,490,711.09
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-	209,677.77	213,397.11
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-	(20,967.77)	(21,339.70)
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์	-	18,932,781.42	19,268,617.90
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	-	6,400,656.92	6,514,194.07
รวมสินทรัพย์	41,289.81	2,692,104,346.92	2,741,184,502.43
หนี้สิน			
- หนี้สินหมุนเวียน			
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	(12,864.00)	(13,092.19)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	(2,447,300.00)	(2,490,711.09)
เงินรับฝาก	(35,300.07)	-	(1,134,191.25)
รวมหนี้สินหมุนเวียน	(35,300.07)	(2,460,164.00)	(3,637,994.52)
- หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-	-
รวมหนี้สิน	(35,300.07)	(2,460,164.00)	(3,637,994.52)
สินทรัพย์สุทธิ (สินทรัพย์ หัก หนี้สิน)	5,989.74	2,689,644,182.92	2,737,546,507.91
สินทรัพย์สุทธิ (ทุน)			
ทุน	34,361.16	(995,352,412.88)	(1,011,904,307.44)
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	(40,350.90)	(1,694,291,770.04)	(1,725,642,200.47)
รวมสินทรัพย์สุทธิ (ทุน)	(5,989.74)	(2,689,644,182.92)	(2,737,546,507.91)

นางนง

การกระทบยอดรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (ปีนี้)	สกุลเงินบาท
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย (จากรายได้ และค่าใช้จ่าย)	(14,737,651.90)
ผลต่าง (Translation Adjustment)	498,424.68
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (ปีนี้)	(14,239,227.22)

การกระทบยอด รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (รวม)	สกุลเงิน		แปลงค่าเป็นสกุลเงินบาท
	USD	TWD	
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (ยกมา)	(40,338.30)	(1,680,301,118.85)	0.00
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (ปีนี้)	(12.60)	(13,990,651.19)	(14,239,227.22)
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (รวม)	(40,350.90)	(1,694,291,770.04)	(1,725,642,200.47)

Hand

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต				
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2567				
รายการ	สกุลเงิน			แปลงค่าเป็นสกุลเงินบาท
	USD	LAK	BHT	
สินทรัพย์				
- สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสด	-	38,627,592.00	990,593.13	1,034,031.77
เงินฝากธนาคาร - รายได้แผ่นดิน	20,182.77	-	155,590,123.68	154,099,175.01
เงินฝากธนาคาร - งบประมาณ	17,243.87	-	632,937.06	1,178,279.49
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ	-	-	2,261,983.27	2,230,880.17
วัสดุคงเหลือ	-	7,089,609.60	59,158.74	68,817.87
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	3,942.39	-	37,911.86	164,059.55
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	41,369.03	45,717,201.60	159,572,707.74	158,775,243.86
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	250,872.00	247,422.42
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	(164,973.99)	(162,705.54)
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์	100,500.00	-	18,112,987.01	21,092,991.82
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์และอุปกรณ์	-	-	(19,014,184.39)	(18,752,732.40)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	100,500.00	-	(815,299.37)	2,424,976.29
รวมสินทรัพย์	141,869.03	45,717,201.60	158,757,408.37	161,200,220.15
หนี้สิน				
- หนี้สินหมุนเวียน				
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	(398,000.00)	-	(587.92)
เงินรับฝาก	-	-	(2,204,709.93)	(2,174,394.36)
รวมหนี้สินหมุนเวียน	-	(398,000.00)	(2,204,709.93)	(2,174,982.28)
- หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-	-	-
รวมหนี้สิน	-	(398,000.00)	(2,204,709.93)	(2,174,982.28)
สินทรัพย์สุทธิ (สินทรัพย์ หัก หนี้สิน)	141,869.03	45,319,201.60	156,552,698.44	159,025,237.87
สินทรัพย์สุทธิ (ทุน)				
ทุน	(15,384.36)	-	(67,190,089.66)	(66,760,500.86)
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	(126,484.67)	(45,319,201.60)	(89,362,608.78)	(92,264,737.02)
รวมสินทรัพย์สุทธิ (ทุน)	(141,869.03)	(45,319,201.60)	(156,552,698.44)	(159,025,237.87)

Handwritten signature or initials in blue ink.

การกระทบยอดรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (ปีนี้)	สกุลเงินบาท
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย (จากรายได้ และค่าใช้จ่าย)	(35,673,214.17)
ผลต่าง (Translation Adjustment)	1,448,944.34
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (ปีนี้)	(34,224,269.84)

การกระทบยอด รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (รวม)	สกุลเงิน			แปลงค่าเป็นสกุลเงินบาท
	USD	LAK	BHT	
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (ยกมา)	(109,240.80)	(35,111,330.30)	(55,238,240.75)	(58,040,467.18)
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (ปีนี้)	(17,243.87)	(10,207,871.30)	(34,124,368.03)	(34,224,269.84)
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (รวม)	(126,484.67)	(45,319,201.60)	(89,362,608.78)	(92,264,737.02)

Handwritten signature